



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 27 ตุลาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ยืดมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน	thansettakij.com
2. คอถัมภ์: กรองข่าวกั้นตะกร้า: โควตาคคนนอก	ไทยโพสต์
3. 'หม่อมปี่' สั่งยกเลิกจีเอสพี ไทยเสียหาย 4 หมื่นล้าน	เดลินิวส์
4. 'สุริยะ' เล็งถกทูตมะกันทั่ว	มติชน
5. 'บิ๊กป๊อก' ยินดีเข้าสภาลั่นไม่หนีพร้อมชี้แจง กมธ.	ข่าวสด
6. พท. เตือนอ่วมแน่ – เจอ 3 ด่านใหญ่ 'บิ๊กตุ๋' ขึ้นเชียงใหม่	มติชน
7. จัด พรบ. คำสั่งเรียก 'ตุ๋ - ป้อม' แจง กมธ.	ไทยรัฐ
8. เทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร	มติชน
9. รายงานพิเศษ: 20 ปี 'รังสิตฟาร์ม' บนเส้นทางออร์แกนิก	ข่าวสด
10. สหรัฐตัด GSP ไทย	ไทยโพสต์
11. ลุ้นสงครามการค้ายุติ เจรจา 'สหรัฐ - จีน' ไกลสรุป	กรุงเทพธุรกิจ
12. ไทยเร่งมาตรฐานจัดการป่าผวาทุบส่งออกยาง 2.3 แสนล.	ฐานเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว ยืดมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

THANSETTAKIJ
MULTIMEDIA

Home Business > อสังหาริมทรัพย์ การเงิน - ตลาดทุน เศรษฐกิจมหภาค > Columnist Politics World Headline Tech > ยานยนต์ WOW >

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / ยืดมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน



ยืดมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน

26 Oct 2019



อ่าน 1046 ครั้ง

รหัสข่าว: I-191027000890

หน้า: 1 / 4



บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว ยืดมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

กรมวิชาการเกษตร ล้อมมะพร้าวนำเข้าเมืองอิเหนากว่า 80 ตัน ซึ่ผิดเงื่อนไขนำเข้าพบส่วนงอกยอดอ่อนติดมากับผลผลิต เจ้าหน้าที่ประกอบการเร่งเคลียร์สินค้าส่งกลับต้นทาง เพียบปีนี้ตรวจพบมะพร้าวนำเข้าจากเพื่อนบ้านผิดกฎหมายส่งกลับและทำลายแล้วกว่า 3 พันตัน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท



นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ด่านตรวจพืชท่าเรือ กรมวิชาการเกษตร ได้สุ่มตรวจและยึดผลมะพร้าวนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 3 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 81 ตัน เนื่องจากตรวจพบมีส่วนงอกของยอดอ่อนติดมากับผลผลิต ซึ่งผิดเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย พ.ศ. 2554 ที่ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้าน ใบ ห่อ หรือยอดอ่อน ซึ่งด่านตรวจพืชท่าเรือได้แจ้งให้ผู้นำเข้าดำเนินการจัดการกับสินค้าดังกล่าว โดยผู้นำเข้าเลือกวิธีที่จะส่งสินค้ากลับที่ประเทศต้นทาง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รหัสข่าว: I-191027000890

หน้า: 2 / 4



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว ยีตมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -



นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ด่านตรวจพืชท่าเรือ กรมวิชาการเกษตร ได้สุ่มตรวจและยึดผลมะพร้าวนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน 3 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณ 81 ตัน เนื่องจากตรวจพบมีส่วนงอกของยอดอ่อนติดมากับผลผลิต ซึ่งผิดเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย พ.ศ. 2554 ที่ต้องไม่ปรากฏส่วนของก้าน ใบ ห่อ หรือยอดอ่อน ซึ่งด่านตรวจพืชท่าเรือได้แจ้งให้ผู้นำเข้าดำเนินการจัดการกับสินค้าดังกล่าว โดยผู้นำเข้าเลือกวิธีที่จะส่งสินค้ากลับที่ประเทศต้นทาง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการส่งกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่เดือนมกราคม-วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ประเทศไทยนำเข้ามะพร้าวรวมจำนวน 1,056 ซิปเมนต์ ปริมาณ 104,652 ตัน รวมมูลค่ากว่า 750 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศกรมวิชาการเกษตรจำนวน 57 ซิปเมนต์ ปริมาณ 3,116 ตัน มูลค่ากว่า 21 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ตรวจพบผิดเงื่อนไขมากที่สุดถึง 93 เปอร์เซ็นต์ คือ พบการงอกของห่อหรือยอดอ่อนมะพร้าว ซึ่งตามประกาศกรมวิชาการเกษตรหากตรวจพบต้องส่งกลับ หรือทำลาย

โดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งหากผู้นำเข้าเลือกที่จะส่งสินค้ากลับประเทศต้นทางด่านตรวจพืชจะออกหนังสือแจ้งด่านศุลกากรในพื้นที่เพื่อให้ผู้นำเข้าไปประกอบพิธีการทางศุลกากรเพื่อให้ด่านศุลกากรตรวจสอบปล่อยสินค้าตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายต่อไป แต่ถ้าผู้นำเข้าเลือกวิธีที่จะทำลายต้องไปหาแหล่งทำลายซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ขอมด้วยกฎหมายในการรับทำลายสินค้า มีมาตรฐาน ISO ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และทำลายถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชภายในประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชไปควบคุมการทำลายด้วยทุกครั้ง

รหัสข่าว: I-191027000890

หน้า: 3 / 4



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว ยืดมะพร้าวอินโดฯ ลักลอบนำเข้ากว่า 80 ตัน

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า มะพร้าวเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการที่จะอนุญาตให้นำเข้าได้ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตนำเข้าตามมาตรการสุขอนามัยพืช โดยกรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำกับดูแลเรื่องศัตรูพืชที่อาจจะติดมากับสินค้า

ปัจจุบันประเทศไทยอนุญาตให้มีการนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกจาก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ เนื่องจากผลผลิตมะพร้าวแก่ปอกเปลือกเพื่อใช้ในประเศยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลผลิตมะพร้าวในประเทศไทยปี 2562 ว่า มีปริมาณ 874,000 ตัน ในขณะที่ความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมมะพร้าวในประเทศไทยมีความต้องการใช้มะพร้าวผลแก่ถึง 1.04 ล้านตัน รวมทั้งการอนุญาตให้นำเข้ามะพร้าวจากประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นเกิดจากการร้องขอให้มีการอนุญาตนำเข้าจากผู้ประกอบการด้วย

“ประเภทของมะพร้าวที่ไทยอนุญาตให้นำเข้าคือ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก เนื้อมะพร้าวสด เนื้อมะพร้าวแห้ง กะลามะพร้าว เส้นใยมะพร้าว และกาบมะพร้าว โดยผู้นำเข้าต้องมีใบอนุญาตนำเข้า และต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปมะพร้าว

สำหรับการออกใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าวเข้ามาในไทยจะอนุญาตเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวเท่านั้น และการนำเข้าจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตรวจสินค้าที่นำเข้ามาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชติดเข้ามาในประเทศ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

'ทรัมป์' สั่งยกเลิกจีเอสพี ไทยเสียหาย4หมื่นล้าน

สินค้ากระทบหนัก-อาหารทะเลอ่วม บิ๊กแรงงานปิดถูกตอบโต้แบนสารเคมี

ผู้ประกอบการไทยอ่วม “ทรัมป์” ประกาศตัดจีเอสพีสินค้าประมงและอื่น ๆ รวม 1 ใน 3 ของการส่งออก โขกเรียกเก็บภาษีนำเข้าให้สหรัฐ 4 หมื่นล้านบาท กระทรวงจับกังมีนอ้างรัฐบาลไทยล้มเหลวให้สิทธิแรงงานภายในประเทศตามหลักสากล ชี้จัดการปัญหาแรงงานประมงไทยผิดกฎหมายฉลุยพร้อมให้ตั้งสหภาพได้ไร้ปัญหา แต่คนต่างด้าว ♦ อ่านต่อหน้า 2

'ทรัมป์' □ ต่อจากหน้า 1

ยังไม่อนุญาต ปิดปมประธานาธิบดีตัดจีเอสพีไม่เกี่ยวบีบีไทยทบทวนมติแบนสารเคมีอันตรายภาคเกษตร “สุริยະ” ย้ำรอกกรมวิชาการเกษตรส่งข้อมูลระดับพาราควอดคลอรีไพริฟอสและไกลโฟเซต ก่อนมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค. จับตาคลเครือข่ายคนรักแม่กลองยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวหลังส่งหลักฐานใหม่ค้านแบนสารพิษ “เศรษฐพงศ์” ภูมิใจผลงานพรรคช่วยยื้อชีวิตคนไทยพร้อมเดินหน้าต่อไม่ถอยหลัง

จากกรณีกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยทบทวนมติระดับใช้สารไกลโฟเซตกำจัดวัชพืชไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐและเกษตรกรไทย รวมถึงประเทศคู่ค้า พร้อมยื่นสารไกลโฟเซตไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หากใช้ถูกวิธี ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) กับสินค้าไทย ด้วยเหตุผลรัฐบาลไทยล้มเหลวในเรื่องการให้สิทธิแรงงานภายในประเทศตามหลักสากล ซึ่งจะ

มีผลกับสินค้าไทย ประมาณ 1 ใน 3 ของสินค้าไทยต้องเสียภาษีนำเข้ามูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้าน จากเดิมที่ไม่ต้องเสียเลย โดยเฉพาะสินค้าประมงทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐ เนื่องจากปัญหาสิทธิแรงงานประมงของไทยที่ไม่ได้รับการแก้ไขเพียงพอ โดยการระงับสิทธิดังกล่าวจะมีผลในเดือน เม.ย. 2020

ขณะที่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจาและชี้แจงความคืบหน้าข้อเรียกร้องของสหรัฐต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือยูเอสทีอาร์ มาอย่างต่อเนื่อง กรณีที่สหรัฐต้องการให้ไทยแก้ไขกฎหมายแรงงานตามที่สหรัฐต้องการใน 7 ประเด็น ไม่เช่นนั้นอาจมีผลต่อการต่ออายุจีเอสพี ที่สหรัฐให้กับไทย ซึ่งไทยชี้แจงว่าได้ปรับปรุงแก้ไขหมดแล้วเพื่อดูแลแรงงานและให้กฎหมายแรงงานของไทยทันสมัยมากขึ้น ยกเว้นบางประเด็นที่ไทยไม่ได้แก้ไข เช่น การให้แรงงานต่างชาติจัดตั้งสหภาพแรงงานและให้มีอิสระในการพูดและแสดงความคิดเห็น

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การที่สหรัฐตัดจีเอสพีไทยมาจาก 3 สาเหตุ 1.แก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของสหรัฐ

2.ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยการกีดกันสินค้าต่างประเทศ 3.ประเด็นที่สหรัฐอ้างเรื่องไทยยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งไม่ถือเป็นเหตุผลหากโยงเรื่องอุตสาหกรรมอาหารทะเล แรงงานส่วนใหญ่ของไทยเป็นแรงงานต่างด้าว โดยไทยเองดูแลแรงงานต่างด้าวได้เป็นตามกฎหมาย

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า การตัดสิทธิดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยไปสหรัฐมากนักเพราะแต่ละปีไทยใช้สิทธิส่งออกมูลค่าไม่กี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐและไม่แน่ว่าจะกระทบต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าไทย แต่ปัญหาของการส่งออกไทยขณะนี้คือค่าเงินบาทแข็งค่ามากทำให้ราคาสินค้าไทยมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งและไทยสูญเสียศักยภาพการแข่งขันโดยเฉพาะในสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจึงต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งไม่เช่นนั้นการส่งออกไทยและเศรษฐกิจไทยจะลำบาก

ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่าผู้ส่งออกจะมีการประชุมเพื่อประเมินผลกระทบกรณีที่สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีสินค้า

ไทยรวมถึงการหารือในการทำแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการทำแผนขยายตลาดอื่น ๆ เพื่อชดเชยส่วนแบ่งตลาดที่อาจจะหายไปส่วนหนึ่ง แต่มั่นใจว่าผู้ส่งออกสามารถปรับตัวได้ เพราะก่อนหน้านี้ในปี 58 อียูเคยตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทยมาแล้วโดยอ้างรายได้ประชาชาติต่อหัวของไทยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง แต่สุดท้ายผู้ส่งออกสามารถปรับตัวได้ภายใน 2 ปี

สำหรับจีเอสพี คือ สิทธิทางภาษีที่ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าบางรายการเมื่อส่งสินค้าไปขายในประเทศผู้ให้สิทธิ เพื่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถส่งออกสินค้าไปแข่งกับสินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแข่งกับประเทศที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิจีเอสพีจากสหรัฐเป็นมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดีย อย่างไรก็ตามประเทศไทยเคยถูกตัดสิทธิจีเอสพีจากสหรัฐมาแล้ว 11 รายการ จากสินค้าที่ครอบคลุมทั้งหมด 3,500 รายการ

นายสมบุญ ตรีชิตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มที่ทำงานในประเทศไทย ว่า ตอนนี้แรงงานประมงมีการแก้ไข และออกระเบียบเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่าช่วยแก้ปัญหาการกระทำผิดของเจ้าของเรือประมงได้มาก ส่วนกรณีสหรัฐส่งระดับสิทธิพิเศษสินค้าไทยเป็นการชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไทยไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลนั้น เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์ซึ่งทางสหรัษฎายามาให้ไทยรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ซึ่งฉบับที่ 87 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพแรงงาน โดยแรงงานไทยนั้นเราได้อนุญาตให้ตั้งสหภาพอยู่แล้ว แต่ต่างชาติหรือต่างด้าวนั้นยังไม่ให้ทำได้

นายสมบุญ กล่าวต่อว่า สำหรับอนุสัญญาฉบับที่ 98 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้ไทยจะให้การรับรองฉบับที่ 98 ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการรับรองโดยมีการแก้กฎหมาย 2 ฉบับ

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับ 98 คือ พ.ร.บ. พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 กับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งตอนนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากพรรคเลือกตั้งแล้วต้องเดินตามกระบวนการรัฐสภาคาดว่าจะใช้เวลาเป็นปี ขณะที่ข้อสงสัยประกาศระงับจีเอสพีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวข้องกับการที่ไทยมีมติแบนสารเคมีในภาคเกษตรหรือไม่ ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน

ทางด้าน นายประกอบ วิวิจิจินดา รรท.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า การประชุมครั้งต่อไปซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่ชัด ทางกรมวิชาการเกษตร ต้องเสนอร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปรับ 3 สารจากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามนำเข้า ส่งออก จำหน่าย เข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณา และในสัปดาห์นี้จะหารือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อดูผลกระทบและวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้แนวทางอย่างไร

ด้าน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว. อุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องสหรัฐคัดค้านการห้ามใช้สารไกลโฟเซตเพราะต้องรอให้กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายละเอียดการแบน 3 สาร และสารทดแทนกลับมาให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งต้องส่งเรื่องกลับเข้ามาก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธ.ค. 62

ที่โรงแรมสุดา พาเลซ เขตพญาไท นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือของทางการสหรัฐไปกรมการค้าต่างประเทศ ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวัตถุอันตรายนำไปพิจารณาแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งสหรัฐอาจเป็นห่วงต้นทุนการใช้ยาตัวใหม่จะทำให้สินค้าเกษตรบางตัวจากสหรัฐแพงขึ้นเป็นแสนล้านจนมีปัญหาการนำเข้ามาในไทยและดูเหมือนจะเป็นห่วงประเทศเรา แต่ชัดเจนว่าสหรัฐก็เป็นห่วงประเทศตัวเองด้วย อย่างไรก็ตามในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ คงไม่มีประเด็นดังกล่าวเข้าหารือ

ขณะที่ พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่า การผลักดันแบน 3 สารพิษได้เป็นผล

สำเร็จถือเป็นผลงานของ รมต.สังกัดพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาล โดยการนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคฯ ในฐานะ รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข รวมทั้ง น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้ผนึกกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันที่ผ่านมากกว่า 4 เดือนทำหน้าที่ถูกต้องและคำนึงถึงสุขภาพประชาชนและเกษตรกรเป็นที่ตั้งจนสามารถหยุดยั้งสารพิษดังกล่าวไม่ให้มาทำร้ายคนไทยได้สำเร็จและยืนยันจะเดินหน้าต่อไปไม่ถอยหลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติแบนสารพิษดังกล่าว น.ส.อัญชลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง ประกาศในวันที่ 28 ต.ค. จะเข้ายื่นร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อที่จะนำส่งหลักฐานชั้นใหม่เพื่อขอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาข้อมูลอีกครั้ง พร้อมจะยื่นยื่นถอดถอนมติสาธารณสุขที่เป็นต้นเหตุของการแบน 3 สารเพราะใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อไป.

'สุริยะ' เล็งถกทูตมะกันท้วง

รอข้อมูลก.เกษตรฯ ปมแบนไกลโพเซต เผยเคมีค้างสต็อก เก็บอื้อถึง3หมื่นตัน

'สุริยะ' ซ้ำยังไม่ได้หารือปมสหรัฐ
ค้านแบน 3 สารพิษ ซ้ำรอข้อมูล
ก.เกษตรฯ อจ.จุฬาฯ เน้นรัฐบาล
ตอบโต้ อย่าหวั่นไหว ภูมิใจไทย
ปลื้มผลักดันสำเร็จ (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

เล็งถกทูตมะกัน

จรินทร์แจงมะกันค้านแบน3สาร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่โรงแรมสุดาพาเลซ สะพานควาย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดแถลงกรณีสถานการณ์สหรัฐอเมริการะงับการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยได้ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยเรื่องขอให้ทบทวนการแบน 3 สารเคมีภาคเกษตร สารคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ตามมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562 ว่า เรื่องดังกล่าวได้ส่งมายังกระทรวงพาณิชย์แล้วและได้นำเอกสารส่งต่อไปยังกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของกระทรวงอุตสาหกรรมให้นำไปพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอย่างไร คงต้องรอผลการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศก่อน ทั้งนี้ สิ่งที่แจ้งมาในหนังสือคือทางสหรัฐมีความเป็นห่วงว่าต้นทุนการนำเข้าตัวใหม่จะแพงขึ้น

“ตัวเลขเฉลี่ยนั้น สหรัฐอ้างว่าตัวเลขเป็นแสนล้าน และสหรัฐยังห่วงว่าสินค้าทางการเกษตรบางอย่างของเขาจะมีปัญหาในการนำเข้ามาในไทย ดูเหมือนว่าแสดงความเป็น

ห่วงประเทศไทย แต่ก็ชัดเจนว่าสหรัฐเองก็เป็นห่วงประเทศตนเอง ดังนั้น ผมยังตอบไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะมียุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง แต่อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายของไทย ส่วนการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นจะนำเรื่องนี้เข้าหารือหรือไม่ คิดว่าคงยังไม่ประเด็นนี้ เพราะในส่วนของอาเซียนเรื่องที่ได้รับผิดชอบคือการค้าการลงทุนหลักๆ” นายจรินทร์กล่าว

'สุริยะ' ซ้ำยังไม่ได้หารือสหรัฐ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฉบับใหม่ พ.ศ.2562 กล่าวถึงกรณีสถานการณ์สหรัฐอเมริการะงับการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้านการแบน 3 สารเคมีเกษตรว่า ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวต้องรอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งรายละเอียดการแบน 3 สารและสารทดแทน กลับมาให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งต้องส่งเรื่องกลับเข้ามาก่อนที่จะมีการแบนจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

เร่งเคลียร์สต็อก3หมื่นล้านตัน

นายประกอบ วิวิธจินดา รักษาการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหลังรัฐบาลโดยคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติ 3 สารเคมี ประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า เบื้องต้นลี้ภัยหนีอาจจะหารือกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อดูผลกระทบและวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้แนวทางอย่างไร เพราะกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้ามาช่วยดูเบื้องต้น วิธีการช่วยเหลือจะต้องหาสารทดแทนให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องแรก เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และหาแนวทางด้านการเงินช่วยเหลือว่าจะหาจากช่องทางไหนที่จะชัดเจนให้เกษตรกรได้บ้าง

“ที่ผ่านมา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี และหาแนวทางช่วยเหลือภาคเกษตรกรโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้กรมอยู่ระหว่างดำเนินการอย่างเร่งด่วนเช่นกัน แต่ยังคงตั้งคณะทำงานไม่เสร็จเพราะเงื่อนไขสำคัญในการตั้งคณะกรรมการ คือ ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงเกษตรฯว่าจะต้องใช้สารอะไรทดแทนและต้นทุนเป็นอย่างไร เพื่อให้คณะทำงานเข้าไปเยียวยาได้ตรงจุด” นายประกอบกล่าว และว่า ส่วนกรณีสหรัฐค้านการแบน 3 สารเคมีนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรฯจะต้องชี้แจงกับสหรัฐ เพราะเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องนี้ ส่วนสต็อกสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ที่ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 3 หมื่นตัน กระทรวงเกษตรฯโดยกรมวิชาการเกษตร จะต้องเตรียมแผนมารองรับว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ก่อนที่จะประกาศให้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ครอบครองที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

เชื่อบ.ไทยไม่หวั่นแรงกดดัน

วันเดียวกัน นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การต่อสู้เพื่อให้ยกเลิกการใช้สารพิษร้ายแรงครั้งนี้ ที่ประเทศไทยต้องยืนหยัดต่อสู้กับการแทรกแซงกิจการภายในจากรัฐบาลต่างประเทศและบรรดาบริษัทข้ามชาติ เพราะเราต่างก็รู้ว่าทั้งไกลโฟเซตและพิกัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ต้านทานไกลโฟเซตนั้น มีบริษัทมอนซานโตเป็นผู้ครอบครองตลาดพวกเขาผลักดันพิกัดแปลงพันธุกรรมเพื่อจะได้ขายไกลโฟเซตมากขึ้น ในขณะที่การแบนไกลโฟเซตก็จะทำให้ตลาดพิกัดแปลงพันธุกรรมที่มีขึ้นต้านทานไกลโฟเซตที่มอนซานโตเป็นผู้ผูกขาดจะถูกปิดตายในอนาคตไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องตั้งส่งเสริมพิกัดแปลงพันธุกรรมและดำเนินการแบนไกลโฟเซตไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลเวียดนามประกาศห้ามนำเข้าไกลโฟเซต นาย Sonny Perdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐ กล่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเวียดนามว่า การแบนไกลโฟเซตส่ง

ผลกระทบร้ายแรงต่อการผลิตทางการเกษตรทั่วโลก แต่รัฐบาลเวียดนามตอบโต้กลับอย่างรวดเร็วว่า “การตัดสินใจของเวียดนามเป็นไปตามกฎหมายภายในของเวียดนาม ระเบียบระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับเงื่อนไขทางสังคม-เศรษฐกิจของเรา”

นพ.ธีระวัฒน์ระบุว่า การแทรกแซงของสหรัฐในกิจการภายในของเรา ซึ่งให้เห็นแล้วว่าการแบนพาราควอตและไกลโฟเซตนั้น มิได้เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบรรษัทข้ามชาติที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหรัฐด้วย รัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยควรตอบโต้เฉกเช่นรัฐบาลเวียดนาม โดยควรตอบกลับทูตสหรัฐไปว่า นี่เป็นกิจการภายในของประเทศไทยที่การแบนสารพิษนี้เป็นไปเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้บริโภค เป็นไปตามกฎหมายของไทย และสอดคล้องกับรายงานเกี่ยวกับรายงานความเป็นพิษขององค์การอนามัยโลกว่าไกลโฟเซตเป็นสารก่อมะเร็ง หน้าทีของรัฐบาลสหรัฐที่สมควรทำคือการดูแลประชาชนของตนเอง ไปบังคับคดีให้บริษัทไบเออร์-มอนซานโต้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ชาวอเมริกันที่ป่วยเพราะโรคมะเร็งจากไกลโฟเซต ตามคำตัดสินของศาลสหรัฐโดยเร็วต่างหาก เราเชื่อว่ารัฐบาลไทยจะไม่อ่อนไหวตามแรงกดดันของสหรัฐ”

นพ.ธีระวัฒน์ระบุ

กท.ปลื้มแบน3สารพิษสำเร็จ

พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้เข้าทำงานมากกว่า 4 เดือน เห็นได้ชัดแล้วว่ารัฐบาลเดินทางทำงานอย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะรัฐมนตรีในส่วนองพรรคภูมิใจไทย ต่างเดินทางทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ก็ได้ผนึกกำลัง

ร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการผลักดันแบน 3 สารพิษได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่ง น.ส.มนัญญาถือเป็นรัฐมนตรีผู้หญิงเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยที่ทำงานเดินทางต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่เรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งพรรคภูมิใจไทย สู้ไม่ถอยในเรื่องที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชน

“นายอนุทินฝากขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงาน รวมถึงรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จอย่างดี ซึ่งผลงานที่ออกมาไม่ใช่เป็นของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น แต่ถือเป็นผลงานของรัฐบาลด้วย เพราะทุกคนนโยบายที่จะสำเร็จได้ ล้ำฟ้าเพียงพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่อาจทำให้สำเร็จได้ ต้องได้แรงสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย ดังนั้น ผลงานที่ออกมาต้องให้เครดิตกับทุกคนในรัฐบาล” โฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าว

ร้านค้าเกษตรเร่งระบายสต็อก

เจ้าของร้านเคมีเกษตรในตัวเมืองชัยนาทรายหนึ่งกล่าวว่า ขณะนี้ร้านเคมีเกษตรทุกร้านต้องหาวิธีการต่างๆ เร่งระบายสินค้าในสต็อกที่แต่ละร้านมีอยู่ขายออกไปให้มากที่สุด ก่อนถึงวันห้ามจำหน่าย 1 ธันวาคม 2562 โดยทางร้านจัดโปรโมชั่นชนิดที่ไม่เคยทำมาก่อน คือ ลดราคาขายเท่าทุนจากปกติลดลง 2,250-2,300 บาท ลดเหลือล้นละ 1,999 บาท เพราะกังวลว่าจะต้องขาดทุนเมื่อมีของเหลือจำนวนมากในวันที่ห้ามจำหน่ายมาถึง แต่พ่อค้ายังไม่คลายความวิตก เพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สินค้าขายได้ไม่คล่องนัก แม้จะลดราคาขายเท่าทุนแล้วก็ตาม ส่วนสารเคมีทางการเกษตรที่จะนำมาทดแทน 3 สารน่าจะเป็นกลูโฟซิเนตที่ออกฤทธิ์แบบเดียวกัน แต่ยังมีติดปัญหาคือราคาของกลูโฟซิเนตสูงกว่า 3 สารที่ถูกแบนถึง 4 เท่าตัว ยิ่งสร้างภาระต้นทุนให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

'บิกป็อก' ยินดีเข้าสภา ลุ้นไม่หนี พร้อมชี้แจงกมธ.

ถูกเรียกถามงบแก้ท่วม-แล้ง ฝ่ายค้านยื่นหั่นงบ 5 หมื่นล. ขู่อภิปรายรัฐบาล 3 ญัตติ อุ้นเกรียงก่อนตีกลับฟอก

'บิกป็อก' ลุ้นพร้อมแจงกมธ. สาธารณภัย ปมงบ
1.58 หมื่นล้านแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม □ อ่านต่อหน้า 10

● บิกป็อก □ ต่อจากหน้า 1

เด็กปชธ. ชัค 'เสรีพิศุทธ์' ไข่มุกตลกมธ. ป.ป.ช. เชิญ 'บิกคู่-บิกป้อม' ชี้แจงพ.ร.บ.งบฯ-ถวายเป็นสัตย์ ลูแก่อำนาจ มุ่งทำลายล้างทางการเมือง 'เทพไท' ยันไม่ให้อำนาจกมธ. ชุดนี้ กมธ. เพื่อไทยเห็นแย้งงบปี 63 กว่า 5 หมื่นล้าน เล็งฝ่ายค้านง-กลาโหม-งบกลาง ชูเปิดสภารัฐบาลเจตน์กัณฑ์ 3 ญัตติ อุ้นเกรียงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจกลางส.ช. รองโฆษกพลังประชารัฐจวกเพื่อไทย เลิกนั่งวิจารณ์ชิม ซอปปใช้ในห้องแอร์ คุยชาวบ้านหนุนเดินหน้าต่อกต.เปิดเงินบริจาคพรรคการเมืองตระกูลตั้งก่อนเลือกตั้ง ปชป.อยู่ฟูสุด 85 ล้าน

'จурินทร์' ปลุกสมาชิกมุ่งทำงาน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่โรงแรมสุดา พาเลซ สะพานควาย กรุงเทพฯ นายจурินทร์ ลักขณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานการประชุมกรรมการสาขาพรรค และตัวแทนจังหวัดทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อที่จะให้การปฏิบัติของพรรคเดินหน้าไปตามกฎหมายที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็กฎหมายพรรคการเมือง หรือกฎหมายการเลือกตั้ง พรรคจะต้องจัดตั้งสาขาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำไพรมารีโหวด ซึ่งวันนี้หากจังหวัดไหนของพรรคที่ยังไม่มีสาขาพรรคอย่างน้อยต้องมีตัวแทนประจำจังหวัด ซึ่งเป็นที่มาของการจัดการประชุมในวันนี้

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งผ่านสินามิทางการเมืองไป

สดๆ ร้อนๆ แต่มั่นใจภายใต้การบัญชาการเลขาธิการพรรค และทีมอเวนเจอร์ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคจากผลจากการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่พวกเขาก็สามารถนำพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นยืนและเดินหน้าต่อไปได้ ในระยะเวลาที่เร็วภายใต้ความร่วมมือของทุกคน ส่วนการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 5 นครปฐมเราทำได้กำไร และพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่ในใจของคนสามพราน สะท้อนจากสัดส่วนคะแนนที่มากกว่าเดิม จากร้อยละ 18 ในการเลือกตั้งเมื่อ 24 มี.ค.2562 แต่เมื่อ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา กลับได้คะแนนอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งแม้จะเพิ่มขึ้นมาไม่มากแต่ถือเป็นบทพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่าง ในท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

โชว์ผลงานของประชาธิปัตย์

นายจурินทร์กล่าวว่า ช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มี 3 เรื่องที่พรรคได้เดินหน้าทำงานสำเร็จแล้ว คือ 1.การแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองให้ผู้สมัคร ส.ส. ประธานสาขาพรรค และสมาชิกที่มีศักยภาพอย่างน้อย 80 ตำแหน่ง หรือรวม 100 คนที่พรรคเปิดให้เข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการ 2.หลังพรรคมีมติเข้าร่วมรัฐบาล ได้เดินหน้าทำหน้าที่สมบูรณต์ตั้งแต่วันที่แรกตามเงื่อนไขร่วมรัฐบาล ให้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลยอมรับการบรรจุประกันรายได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ได้รับजूไว้โนนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน พร้อมมีการแถลงนโยบายที่ผ่านรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว 3.ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขให้พรรค

แกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องบริหารราชการแผ่นดิน และบริหารรัฐบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ โดยเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งการประกันรายได้พืช 5 ชนิดนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าพืชเกษตรตัวอื่นจะไม่ดูแลแต่ใช้ยากจนนานกันเท่านั้นสำหรับพืช 5 ชนิดนี้หลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วมีความคืบหน้าเป็นอย่างยิ่ง โดยป่าล้มลงมือปฏิบัติไปแล้วโดยการจ่ายเงินงวดแรกถึงมือเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ส่วนเรื่องข้าวได้โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรงวดแรกไปเมื่อวันที่ 15 ต.ค.เสร็จแล้ว

สิ้นปีจ่ายประกัน 5 พืชเกษตรเสร็จ

นายจรินทร์ทักกล่าวว่า เรื่องยางพาราได้ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วกำลังดำเนินการตามขั้นตอน โดยพร้อมจะโอนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย.นี้ ในส่วนของมันสำปะหลังวันที่ 27 ต.ค. ตนจะเดินทางไป จ.อุดรธานี เพื่อประชุม 3 ฝ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรจะไปเคาะว่าจะประกันรายได้ที่กิโลกรัมละเท่าใด จำนวนเท่าใด ต่อครัวเรือน เสร็จแล้วจะเข้ากระบวนการกรมฯ ส่วนข้าวโพดตนจะไปร่วมประชุม 3 ฝ่ายในวันที่ 11 พ.ย. ที่ จ.เพชรบูรณ์ จะเข้าคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดแล้วไปกรมฯ เพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งหมดนี้คาดว่าจะโอนเงินส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยหรือไม่ นายจรินทร์ทักกล่าวว่า คงเป็นเรื่องคู่ขนานกันไป ซึ่งเลือกตั้งท้องถิ่นมาถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากัน เพราะยังไม่รู้ว่าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่ ต้องดูกันต่อไปว่าจะส่งใคร หรือควรส่งที่ไหนไม่ควรส่งที่ไหนบ้าง ส่วนเรื่องส่งคนลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.นั้น ได้มอบหมายให้เลขาธิการพรรค และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ พิจารณาเบื้องต้นว่าจะคัดสรรใจว่าส่งผู้สมัครคนใด และจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

เมื่อถามถึงพรรคหลักดันให้มีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) นายจรินทร์ทักกล่าวว่า เป็นนโยบายของพรรคอยู่แล้ว เราสนับสนุนให้มีส.ข. ได้เข้ามาทำหน้าที่ เพราะเข้าใจว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯ กทม. ไม่พอ

ซึ่งกรุงเทพฯ มันกว้างมาก ฉะนั้นส.ข.จะเป็นผู้ที่ลึกลงไปรับฟังปัญหาของประชาชน ส.ข.จึงมีความจำเป็นว่าต้องมี ส่วนถ้าจะมีพรรคการเมืองใดที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เราก็พร้อมจับมือกันได้หมด

'บิกป็อก' พร้อมแจงกมธ.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ที่มีนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นประธานมีมติเชิญตนและนายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าฯบางจังหวัดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจำนวน 15,800 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมว่า ถ้าเชิญมาตนก็พร้อมจะไปชี้แจงไม่มีอะไร เราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือเชิญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทยระบุว่ากมธ.ได้รับการร้องเรียนมาหลายจังหวัดว่าอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น และพบความไม่ชอบพากลมากในการใช้งบหลายพื้นที่ ใช้วิธีพิเศษอนุมัติงบให้กับผู้รับเหมา จึงอยากให้รัฐมนตรีตอบคำถามของกมธ.ว่าเหตุผลใช้จ่ายงบมาจากอะไร ทำไมต้องวิธีพิเศษอนุมัติงบ และเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจ รมว.มหาดไทย

'ชนกร' ชัด 'เสรีพิศุทธ์' ลูแก่อำนาจ

นายชนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลกรณียื่นร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้สภาพิจารณาไม่ถูกต้องเพราะรัฐบาลถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนในวันที่ 30 ต.ค.ว่า กมธ.ไม่น่าจะมีอำนาจเรียกตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจบแล้ว ตนเคารพ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ที่เป็นผู้อาวุโส และเป็นนายตำรวจเก่า ที่น่าจะทราบกฎหมายเป็นอย่างดี จึงขอให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ อย่าใช้ตำแหน่งประธานกมธ.โดยลูแก่อำนาจ มุ่งทำลายล้างทางการเมืองอย่างเดียว กมธ.มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบต่างๆ ไม่ใช่มาตรวจสอบปมถวายสัตย์ของนายกฯซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

“พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนในการตรวจสอบการทุจริตให้ประชาชนจดจำความดีในอดีต ไม่ใช่ตะบิตะบันมุ่งโจมตีพล.อ.ประยุทธ์ เพียงอย่างเดียว ใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้อง เสียชื่อวีรบุรุษนาถมหด ผมเคยชมชมพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ แต่มาตอนหลังรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก และขอให้ดูการทำงานของกมธ.ส่วนใหญ่ เช่น นายจรินทร์ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุน หรือนายไชยา พรหมมา ประธานคณะกรรมการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ต่างทำหน้าที่ได้ดี เข้าใจบทบาทตรวจสอบตรงไปตรงมา ไม่ได้มุ่งเน้นทำลายฝ่ายการเมืองตรงข้าม

ค้านกมธ.เชิญ 'บิกคู่' แจง 2 ปม

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า กรณีดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ 1.กมธ.ป.ป.ช.มีสิทธิจะเชิญนายกฯ เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมได้ เพราะกมธ.มีอำนาจที่จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินเข้าชี้แจงปัญหาใดๆ ต่อที่ประชุม กมธ.ก็ได้

2.การเชิญ พล.อ.ประยุทธ์เข้าชี้แจงมีความเหมาะสมหรือไม่ ส่วนตัวเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของกมธ.ป.ป.ช.ตามข้อบังคับการประชุมสภา มีหน้าที่ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบเท่านั้น การถวายสัตย์ปฏิญาณและการจัดทำงบประมาณ ไม่เข้าข่ายการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงไม่เห็นด้วยในการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์มาชี้แจง

3.การตรวจสอบ 2 กรณีดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ถ้าใช้ช่องทางนี้จะมีความเหมาะสมกว่า และ 4.การตรวจสอบเรื่องการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ควรใช้บทบาทของ กมธ.การเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร จะเหมาะสมกว่า

“ผมทราบดีว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็น ส.ส.สมัยแรก อาจจะเข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ส.ส.ในสภาดีเท่าที่ควร จึงอยากให้ใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภา ไม่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10560

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 249.14 Ad Value: 386,167

PRValue (x3): 1,158,501

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บึกบึน' ยินดีเข้าสภาแล้วไม่หนีพร้อมชี้แจงกมธ.

ควรเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ ส.ส. ซึ่งอาจทำให้ขาดความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนได้” นายเทพไทกล่าว

กมธ.ปพช.โต้ไม่ผิดม.157

นายนิรันดร์ นามเมืองรักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายไพฑูริย์ นิตติวัณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เตือนให้กมธ.ระงับการกระทำผิดคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่จะเรียกพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ชี้แจงเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณและการถวายสัตย์ ว่า เรื่องดังกล่าวพล.อ.เสวีพิศุทธิ์ เสนอความเห็นขอเชิญพล.อ.ประยุทธ์และพล.อ.ประวิตร มาชี้แจงต่อกมธ. ซึ่งที่ประชุมกมธ.ไม่ขัดข้อง ดังนั้นยืนยันว่า กมธ.มีอำนาจเรียกพล.อ.ประยุทธ์มาให้การต่อกมธ.ได้ ไม่ถือว่าทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะเคยวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีความผิดในเรื่องถวายสัตย์ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ แต่อำนาจของกมธ.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แยกออกจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ จึงไม่ผูกโยงกับมติศาลรัฐธรรมนูญ จึงสามารถเรียกพล.อ.ประยุทธ์มาให้ข้อมูลได้ และกมธ.ยังได้รับสิทธิคุ้มครองโครงการฟ้องร้องไม่ได้ เมื่อกมธ.เชิญมาชี้แจงแล้ว ก็เป็นสิทธิของนายฯจะมาหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่า นายฯคงไม่มาชี้แจง หรืออาจส่งคนมาชี้แจงแทน หรืออาจทำหนังสือชี้แจงมาว่า นายฯ วิทยุ ร่องงาม รองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวในสภาไปแล้ว

อย่างไรก็ตามหากกมธ.เชิญพล.อ. ประยุทธ์ มาชี้แจง 3 ครั้งแล้วยังไม่ยอมมา ตามกฎหมายระบุไว้ว่า ถ้าเป็นข้าราชการให้กมธ.ส่งเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงโทษ แต่กรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายฯ เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้ว ถ้าไม่มาชี้แจงจริงๆ ก็ยอมรับว่า กมธ.คงทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่รู้จะส่งเรื่องให้ใครพิจารณาลงโทษ

ฟุ้งรบ.นำม-ก่อนเปิดซักฟอกธ.ค.

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ขณะนี้ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อมูล จากนั้นจะมา

ประเมิรร่วมกันว่ามีน้ำหนักสมควรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นใดบ้าง โดยหลักๆ พรรคใดนั่งกรรมาธิการชุดใดจะต้องรับผิดชอบในการอภิปรายเรื่องนั้นๆ เพราะสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งภายหลังเปิดสมัยประชุมสภาวันที่ 1 พ.ย.นี้ไปแล้ว คาดว่า จะสามารถขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ไม่เกินกลางเดือนธ.ค.

หลังเปิดสมัยประชุมสภา จะมี 3 ว่าจะที่ จะเข้าสู่สภา ซึ่งถือเป็นน้องๆ ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ญัตติศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 ของ คสช.ช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกเตรียมพร้อมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการกระทำที่ผ่านมาของ คสช.ทั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 2.ญัตติศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ รับรองว่าอภิปรายกันสนั่นเมืองแน่นอน และ 3.รับทราบรายงานการปฏิรูปประเทศทุก 3 เดือน ซึ่งจะเห็นวาระรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลย ซึ่งท่านเขียนรัฐธรรมนูญวางกับดักตัวเอง

“รับรองว่ารัฐบาลน่าจะจะไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะไม่สามารถคว่ำรัฐบาลได้ แต่ก็ทำให้รัฐบาลราคาตกทุกครั้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายค้านได้ตลอด” นายสุทินกล่าว

หันแย้งปี'63 กว่า 5 หมื่นล.

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เปิดเผยว่า ในส่วนของการประชุมรัฐบาลให้เวลาในการพิจารณาเพียง 226 ชั่วโมงเท่านั้น ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับปีที่ผ่านมา รัฐบาลอ้างว่าเวลาไม่จำกัดต้องเร่งพิจารณา ทาง กมธ.ชี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเตรียมขอขยายเวลาในการพิจารณาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณ ในส่วนของการพิจารณาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับงบประมาณของฝ่ายความมั่นคง กลาโหม และงบกลาง หากผู้ชี้แจงไม่สามารถชี้แจงได้ว่าขอไปทำอะไร หรือทำในต้องเร่งดำเนินการ ไม่ว่าจะป็นงบก่อสร้าง งบซื้ออาวุธหรืองบก่อสร้างผูกพัน ทาง กมธ.คงไม่ยอม คาดว่ากรพิจารณา

ของ กมธ.จะมีการปรับลดงบประมาณลงไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน

สำหรับงบกลางที่มีการถ่วงงบประมาณไว้กว่า 96,000 ล้านบาท เป็นอำนาจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ ในการอนุมัติงบ หากมีการถ่วงไว้จ่ายค่าเสียหายกรณี พล.อ.ประยุทธ์ เคยมีคำสั่งใช้มาตรา 44 ประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระงับการสำรวจและประกอบกิจการทำเหมืองแร่ทองคำชาติของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทกิงส์คอต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเตดในออสเตรเลีย ขึ้นฟ้องรัฐบาลไทยเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) หากไทยแพ้ต้องจ่ายค่าปรับไม่น้อยกว่า 36,000 ล้านบาท กมธ.คงไม่ยอมให้เอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายค่าปรับถือเป็นการใช้งบที่ไม่เหมาะสม เมื่อหัวหน้า คสช.สั่งปิดหัวหน้า คสช.จะต้องรับผิดชอบ จะให้ประชาชนมาร่วมรับผิดชอบไม่ได้

หัวนม.144ตีกรอบแปรญัตติ

นายเรืองไกร ลีภิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวว่า ในวันที่ 28 ต.ค. จะเริ่มต้นเชิญหน่วยงานเข้าชี้แจง ตามแนวทางที่สำนักงานประมาณวางไว้ โดยจะเรียกหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เข้ามาชี้แจงรายละเอียดของค่าเสนอของประมาณต่อกมธ.เป็นลำดับแรก ส่วนกรอบการพิจารณาของกมธ.นั้น คงต้องเป็นไปตามมาตรา 144 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่กำหนดเงื่อนไขห้ามส.ส. กับกมธ.แปรญัตติงบประมาณเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ที่ประชุมกมธ.ยังมีความกังวลกันอยู่ โดยเฉพาะการจะแปรญัตติอย่างไร เพื่อให้ไม่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เพราะคำว่าทางตรงทางอ้อมมันกินความหมายกว้าง

“การแปรญัตติปรับลดงบไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ทางปฏิบัติ เมื่อมีการปรับลด ฝ่ายรัฐบาลในฐานะผู้ชี้แจงงบประมาณ ซึ่งมีที่มาจาก ส.ส.ของพรรคการเมือง ต้องแปรญัตติเพื่อนำงบที่ตัดออกไปเพิ่มให้หน่วยงานอื่นๆ ให้ครบตามวงเงินเดิม นั่นคือ 3.2 ล้านล้านบาท โดยจะไปเพิ่มให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ของ

พรรคการเมืองนั้น แบบนี้จะทำได้หรือไม่ แม้จะเชิญเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ มาถามถึงแนวปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ เพราะมาตรา 144 วรรคสอง ถือเป็นบทบัญญัติใหม่ และยังไม่มีการวินิจฉัยใดๆ ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมี กมธ. เสนอว่าจะส่งหนังสือไปถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ผมคิดว่าถามไปศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ตอบ เพราะศาลไม่ใช่ที่ปรึกษา แต่จะทำหน้าที่วินิจฉัยเมื่อมีเรื่องร้องเท่านั้น ดังนั้นเมื่อไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร การพิจารณาจึงต้องระมัดระวัง” นายเรืองไกร กล่าว

รอลงชื่อขาด 'ธนธร' นั่ง กมธ.

นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวถึงกรณีที่ทำนายชวณ หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุหาก กมธ. งบประมาณมีข้อสงสัยว่านายธนธร จิรังค์ เรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จะเป็น กมธ. งบประมาณได้หรือไม่ ให้ทำหน้าที่ สอดถามมาที่ประธานสภาฯ ที่ประชุม กมธ. ไม่มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องสถานะของนายธนธร ในการทำหน้าที่ กมธ. งบประมาณ เพราะเห็นว่า ขณะนี้มีผู้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาฯ และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว คงไม่ทำหน้าที่ถึงนายชวณ ให้วินิจฉัยเรื่องดังกล่าว ปลดปล่อยเป็นเรื่องของกระบวนการที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ผลจะออกมาเป็นอย่างไร

“ส่วนตัวมองว่า ในหลักการของกฎหมายแล้ว การให้คนนอกดำรงตำแหน่ง กมธ. วิสามัญได้นั้น มีความมุ่งหมายอยากให้เป็นคนนอกจริงๆ ที่ไม่มีตำแหน่งเป็น ส.ส. เพื่อให้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคนนอกมาช่วยงานของ กมธ. วิสามัญ ไม่ได้หมายถึงการเป็น ส.ส. แต่ถูกพักงาน แล้วใช้โควตาคนนอกมาเป็น กมธ. ถือเป็นคนละครึ่งกัน ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งแง่กับนายธนธร แต่แค่สงสัยว่าจะดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องรอกระบวนการวินิจฉัยขาด” นายวิเชียร กล่าว

จี ชวณ' ออกกฎหนุ่่งงาน ส.ส.

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. นี้ ในฐานะ

ที่ ส.ส. เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเสนอร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ปัจจุบันกระบวนการเสนอกฎหมายติดขัด กล่าวคือคนได้เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้วใจ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ออกสมัยคสช. โดยให้ตัดมาตรา 45 ที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้เงินจำนวน 50,000 ล้านบาทได้โดยไม่ต้องมีแผนงาน โครงการ ให้รัฐสภาได้ตรวจสอบ ซึ่งน่าจะดำเนินการขัดกับ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และส่อว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 140 และมาตรา 141

ทั้งนี้ คนได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อสภาตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. แต่จากการติดตามเรื่องทราบว่าขณะนี้ยังติดขัดที่สภาฯ ยังไม่ได้ออกระเบียบการรับฟังเสียงประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 จึงขอแจ้งนายชวณ หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ช่วยเร่งรัดการออกระเบียบดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ทันกับสถานการณ์

พปชร. อดพท. ป่วนชิมช้อปจี

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยวิจารณ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 ของรัฐบาลว่าเป็นการแจกเงินแล้วหมดไปแต่ไม่ได้สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนว่า ท้อใจกับการทำงานของฝ่ายค้านที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมเข้าใจหลักการว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การแจกเงินไปเที่ยว แต่เป็นกลไกให้ประชาชนช่วยกันกระจายเม็ดเงินออกไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยวและเงินเหล่านั้นจะหมุนไปในชุมชนผ่านการกินและใช้จ่าย เข้าสู่กระเป๋าของผู้ค้าผู้ประกอบการต่างๆ และลงไปยังถูกจ้างพนักงาน ในจังหวัดต่างๆ ทำให้พื้นที่เฟื่องทางเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้

“พรรคพลังประชารัฐมีเป้าหมายให้ประชาชนขึ้นได้ด้วยตนเอง แต่ก่อนอื่นต้องช่วยเหลือคนที่ไม่มีกำลังและประสงค์ให้เขาถูกขึ้นได้ก่อน เราลงพื้นที่ไปสัมผัสกับประชาชนในพื้นที่ รับรู้ปัญหาและนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสะท้อนไปยังรัฐบาลให้ออกมาตรการและนโยบายออกมาแก้ปัญหามา ไม่ได้มีว่แต่นั่งวิจารณ์อยู่แต่ในห้องแอร์” น.ส.ทิพานัน กล่าว

นอกจากนั้น ยังมีมาตรการช่วยเหลือผ่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ เช่น การขยายเวลาช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก 1 ปี พร้อมทั้งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยรัฐจะเก็บภาษีแวตจากผู้มีรายได้น้อยเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562-ก.ย. 2563 เป็นระยะเวลา 10 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพในครัวเรือนและแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

กมธ.ปฏิรูป ส.ว. ถกนัดแรก 29 ต.ค.

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา กล่าวว่า วันที่ 29 ต.ค. กมธ. ติดตามการปฏิรูป เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา นัดประชุมครั้งแรกหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาได้แต่งตั้ง กมธ. ชุดดังกล่าว โดยมีวาระที่จะพิจารณาถึงกรอบการทำงานและแนวทางการติดตาม เร่งรัดการปฏิรูป รวมถึงการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ กมธ. มีข้อมูลเบื้องต้นจากการรับฟังรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ถึงแผนการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา ส่วนประเด็นที่มีข้อเรียกร้องจากฝ่ายการเมือง เช่น การเสนอแนะให้เร่งรัดการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ช.) เกิดขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้น ตนจะรับเรื่องไว้พิจารณาในที่ประชุมต่อไป

พล.อ.สิงห์ศึก กล่าวว่า ส่วนแนวทางการปฏิรูปประเทศที่รัฐธรรมนูญกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จ เช่น การปฏิรูปด้านการศึกษา, การปฏิรูปตำรวจนั้น กมธ. จะหารือเพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไป และหากประเด็นใดที่ไม่ได้ทำ กมธ. พร้อมมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เร่งดำเนินการตามกรอบเวลา อย่างไรก็ตาม ทราบว่าวันที่

28 ต.ค.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมเพื่อทบทวนแผนการปฏิรูปและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในบางประเด็นด้วย ดังนั้น กมธ.จะรับฟังข้อมูลและกำหนดเป็นแนวทางการทำงานต่อไป

เปิดเงินบริจาคพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินให้แก่พรรคการเมือง ที่น่าสนใจคือ ครอบครัวยงบุคลลทางการเมืองในหลายพรรค ที่ร่วมบริจาคเงินเข้าพรรคที่สมาชิกในครอบครัวสังกัด ในช่วงเดือนม.ค.2561-มี.ค.2562 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา อาทิ ตระกูล "จิงรุ่งเรืองกิจ" ฝ่ายพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ประกอบด้วยนายชนาธรจิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่บริจาครวม 10 ล้านบาท นางวิพรธรรมจิงรุ่งเรืองกิจ ภรรยาชนาธรบริจาค 7.2 ล้านบาท นางวนิดา แดงทองดี มารดานางวิพรธรรม บริจาค 5 ล้านบาท และนายสกุลธร จิงรุ่งเรืองกิจ บริจาค 30,000 บาท ขณะที่ตระกูล "จิงรุ่งเรืองกิจ" ฝ่ายพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประกอบด้วยนายพงศ์กวัน จิงรุ่งเรืองกิจ บริจาค 5 ล้านบาท

ตระกูล "ศิลปอาษา" พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ) ประกอบด้วยนายวรารุชศิลปอาษา บริจาค 8 ล้านบาท ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอีก 1,375,000 บาท น.ส.กัญจนา ศิลปอาษา บริจาค 9 ล้านบาท คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาษา (แม่นายวรารุชและน.ส.กัญจนา) บริจาค 9 ล้านบาท ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอีก 3 แสนบาท

ประชาชนปีติรับและ 85 ล้าน

ตระกูล "โสภณพนิช" พรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2561 โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค บริจาค 6 ล้านบาท นายโชติ โสภณพนิช (สามีคุณหญิงกัลยา) บริจาค 10 ล้านบาท และในปี 2562 คุณหญิงกัลยา บริจาค 9 ล้านบาท นายโชติ บริจาค 10 ล้านบาท

ตระกูล "ปีติเดชะ" พรรคประชาธิปัตย์ พบว่า นายวิริยะ ปีติเดชะ บริจาค 10 ล้านบาท ในปี 2562

ตระกูล "ปัญญาสกุลวงศ์" พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วยนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์

บริจาค 10 ล้านบาท นายชนวัฒน์ ปัญญา สกุลวงศ์ (ลูกนายสุทธิ) บริจาค 10 ล้านบาท นายสพลกิตติ์ ปัญญาสกุลวงศ์ (ลูกนายสุทธิ) บริจาค 10 ล้านบาท น.ส.พิชามณษ์ ปัญญาสกุลวงศ์ (ลูกนายสุทธิ) บริจาค 10 ล้านบาท ซึ่ง 3 ตระกูลที่บริจาคให้พรรคประชาธิปัตย์รวม 85 ล้านบาท

'เทวัญ' ทุ่มให้ชพน. 8.4 ล.

ส่วนตระกูล "ซิดชอบ" และ "ชาญวีรกุล" พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประกอบด้วยนายศักดิ์สยาม ซิดชอบ บริจาค 5 ล้านบาท นายอนุทิน ชาญวีรกุล บริจาค 5 ล้านบาท ในปี 2561 และบริจาค 1 ล้านบาทในปี 2562

ตระกูล "รักตพงศ์ไพศาล" พรรคเพื่อไทย (พท.) ประกอบด้วยนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล บริจาค 5 ล้านบาท น.ส.ศิวรรณ รักตพงศ์ไพศาล บริจาค 1 ล้านบาท ในปี 2562

ตระกูล "ลิปตพัลลภ" พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พบว่านายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา บริจาค 8.4 ล้านบาท ในปี 2562

ตระกูล "เดมิยเวส" พรรคเสรีรวมไทย พบว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เดมิยเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย บริจาค 10 ล้านบาท ในปี 2562

ตระกูล "คุณปลื้ม" พรรคพลังชล โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล บริจาค 2 แสนบาท เป็นต้น

พท.เตือนอ่วมแน่-เจอ3ด้านใหญ่ 'บิกตู' ขึ้นเชียงใหม่

เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ป้อมกรแจงบแล้ง-ท่วม 'สตรี้' ซึ่จบแล้วสส.พึงมี

'บิกป้อม'พร้อมเข้าแจงบ กมธ. ปมใช้ 1.5 หมื่นล้าน แก่ภัยแล้ง-น้ำท่วม 'วรวัจน์'จวกสำนักบฯไม่ส่งคน เป็น กมธ. (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

'บิกตู'

'เทพไท'ค้านกมธ.เรียก'บิกตู'แจงบ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าชี้แจงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณและการจัดทำงบประมาณ ว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ 1.กมธ.มีสิทธิจะเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม กมธ.ได้หรือไม่ ในเรื่องนี้คิดว่า เป็นสิทธิที่สามารถทำได้ เพราะ กมธ.มีอำนาจที่จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เข้าชี้แจงปัญหาใดๆ ต่อที่ประชุม กมธ.ได้

นายเทพไทกล่าววว่า 2.การเชิญ

พล.อ.ประยุทธ์ เข้าชี้แจงกรณีถวายสัตย์ และการจัดทำงบประมาณมีความเหมาะสมหรือไม่ ส่วนตัวเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของ กมธ.ป.ป.ช.ตามข้อบังคับการประชุมสภา มีหน้าที่ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบเท่านั้น การถวายสัตย์และการจัดทำงบประมาณไม่เข้าข่ายการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบแต่ประการใด จึงไม่เห็นด้วยในการเชิญ พล.อ.ประยุทธ์มาชี้แจง

แขวะอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัว

นายเทพไทกล่าวต่อว่า 3.การตรวจสอบกรณีการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน และการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณที่ไม่ถูกต้องนั้น สามารถตรวจสอบได้ด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ถ้าใช้ช่องทางนี้ จะเหมาะสมกว่า และ 4.การตรวจสอบเรื่องการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ควรใช้บทบาทของ กมธ.การเงินการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องจะเหมาะสมกว่า

"ผมทราบดีว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เป็น ส.ส.สมัยแรก อาจจะเข้าใจบทบาทการทำงานที่ ส.ส.ดีเท่าที่ควร จึงอยากให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ได้ใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบการทำงานที่ของฝ่าย

บริหารให้ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภา ไม่ควรเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ ส.ส.ซึ่งอาจจะทำให้ขาดความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนได้" นายเทพไทกล่าว

'ธนก'จะ'เสรีพิศุทธิ์'ลูแก่อำนาจ

นายธนก วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช. จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาชี้แจงกรณียื่นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไม่ถูกต้อง เนื่องจากรัฐบาลถวายสัตย์ไม่ครบว่า กมธ.ไม่น่าจะมีอำนาจที่จะเรียกตรวจสอบเรื่องนี้ เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยจบแล้ว ด้วยความเคารพผู้อาวุโสอย่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ อยากจะให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ อย่าใช้ตำแหน่งประธาน กมธ.มุ่งทำลายล้างทางการเมืองเพียงอย่างเดียว อย่าลูแก่อำนาจ โดย กมธ.มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆ ไม่ใช่มาตรวจสอบปมถวายสัตย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต ไม่ใช่มาตะบึ้ตะบันมุ่งโจมตี พล.อ.ประยุทธ์เพียงอย่างเดียว เสียชื่อวิบุรุษนาแกหมด ขอให้ประชาชนจดจำความดีในอดีตดีกว่า ในวัยเด็กผมเคยชื่นชม พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ แต่มาตอนหลังรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก" นายธนกกล่าว

'บิกป้อม'พร้อมแจงบกมธ.ป้องกัน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรค พท.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15204

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 193.88

Ad Value: 213,268

PRValue (x3): 639,804

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พท.เตือนอ่วมแน่-เจอ3दानใหญ่ 'บึกคู่' ขึ้นเชียงใหม่

ระบุว่า กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย มีมติเชิญ พล.อ.อนุพงษ์ และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจำนวน 15,800 ล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมว่า ถ้าเชื่อมากก็พร้อมจะไปชี้แจง ไม่มีอะไร เราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือเชิญ

‘วรวัจน์’ โวยสำนักงานไม่ร่วมกมธ.

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รองประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 สักส่วนของพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานไม่ส่งคนมาเป็น กมธ.ว่า ปกติสำนักงานจะต้องมาเป็น กมธ. เพราะสำนักงานเป็นตัวเชื่อม และเป็นคนดูแลงบประมาณของทุกกระทรวง อีกทั้งยังเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของแต่ละกระทรวง เพื่อนำเสนอเป็นงบประมาณ ว่าอันใดจะเป็นส่วนตัดลดงบประมาณได้ แต่สำนักงานไม่ส่งคนเข้ามาและอ้างว่ากลัวมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่าย ส.ส.จะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีรายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากสำนักงานเห็นว่า ส.ส.มีส่วนในการตัดลดงบประมาณ สำนักงานสามารถที่จะทักท้วงหรือแจ้งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้อยู่แล้ว ดังนั้น การที่สำนักงานไม่เข้ามาจึงกลัวว่าปัญหาจะเกิดมากกว่า

“เดิมนหน้าที่เลขาธิการ กมธ.เป็นหน้าที่ของสำนักงาน แต่ตอนนี้กลับมาโยนหน้าที่ เลขาธิการไปให้สภาทำหน้าที่แทน จะทำให้ กมธ.งบไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเช่นที่เคยเป็น การให้สภาเข้าไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องงบท่างกับว่าสำนักงานต้องการที่จะลดบทบาทตัวเองหรือไม่ การที่สำนักงานบอกว่าไม่ต้องการเป็นเลขาธิการเพราะหน้าที่เลขาธิการมีหน้าที่แค่การขานวาระ มันไม่ใช่ หากเป็นเช่นนี้ก็เป็นการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ เปลี่ยนกติกาใหม่ทั้งหมด อีกหน่อยจะไม่มีคนจากสำนักงานมาเป็นพี่เลี้ยงเลย ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเกรงใจใคร” นาย

วรวัจน์กล่าว

ลั่นขอข้อมูลดิจิทัลได้ฟรีดีเอฟ

นายวรวัจน์กล่าวว่า ได้ขอข้อมูลจากสำนักงานเป็นไฟล์ดิจิทัล หรือยกตัวอย่างในรูปแบบโปรแกรมเอ็กเซล ที่เป็นโปรแกรมทางด้านตารางคำนวณ หรือที่เรียกว่า แสปรดชีต เพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ซึ่งสำนักงานได้ตอบตกลง แต่ในภายหลังได้ให้เป็นไฟล์มา แต่กลับกลายเป็นไฟล์พีดีเอฟ ซึ่งไม่ต่างจากการได้เอกสารทั่วไป เพราะไม่สามารถทำอะไรได้เลย และเป็นไฟล์ที่หนักเป็ลๆ เพราะข้อมูลไม่ได้มีแค่ส่วนราชการทุกส่วนที่มาชี้แจง เพราะยังมีจากส่วนต่างๆ เป็นจำนวนมาก อย่างในอดีต ส.ส.ต้องขนกลับกันเป็นคันรด แต่ทางสำนักงานยืนยันว่าให้ได้เพียงเท่านี้ จึงถือว่าสำนักงานไม่ได้อำนวยความสะดวกในส่วนนี้เลย กลับมาบอกอีกว่าถ้าเอาไฟล์ดิจิทัลมากลัวจะมีการติดต่อเปลี่ยนแปลงถ้าจะมีการติดต่อ ต่อให้เป็นเอกสารก็สามารถทำได้ เรื่องนี้จึงเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น

“ผมเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เคยกำกับดูแลสำนักงานฯ ผมไม่เคยมีวิธีคิดที่จะทำแบบนี้ เพราะสนับสนุนข้อมูลให้ กมธ.ตลอด ดังนั้น การกระทำเช่นนี้เท่ากับจะยับยั้งระบบการตรวจสอบของ กมธ.งบใช้หรือไม่ ผมได้ทักท้วงเรื่องนี้ไปแล้ว” นายวรวัจน์กล่าว

หวังงบเสร็จไม่ทัน27ธ.ค.

นายวรวัจน์กล่าวว่า ที่มีการระบุว่า การพิจารณางบประมาณจะต้องแล้วเสร็จก่อนวันที่ 27 ธันวาคมนั้น ฝ่ายค้านเกรงว่าจะไม่สามารถทำเสร็จได้ทันตามที่กำหนด จึงได้มีการทักท้วงว่ารัฐบาล ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกับฝ่ายค้าน ทั้งที่ปกติ กมธ.งบจะเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับประชาชน หรือมาช่วยกันตรวจสอบผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ถือว่าเป็นจิตสำนึกร่วมกันในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล เปิดเผยข้อมูล และแก้ไขสิ่งบกพร่องให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่มาครั้งนี้เป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เอื้อต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ ไม่รู้รัฐบาลมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ และได้แจ้งไปยังนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน กมธ.งบ แต่ประธานก็ไม่ได้รับรู้หรือแก้ไขอะไร

จ่อถามพณ.ปมส่งออกติดลบ

นายวรวัจน์กล่าวถึงการเรียกกระทรวงพาณิชย์มาชี้แจง กมธ.งบเป็นกระทรวงแรก ว่า กมธ.ต้องการจะสอบถามถึงสาเหตุการส่งออกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และต้องการดูประสิทธิภาพในการส่งออกว่ามีปัญหาตรงไหน ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งส่งผลให้ส่งออกไม่ได้ กระทรวงพาณิชย์จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร หรือที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกหรือไม่ หรือเอื้อเฉพาะรายใหญ่หรือไม่ ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างไร ได้มีการเปิดตลาดให้กับประเทศหรือไม่ และต้องการทราบว่าจะประเมินสถานการณ์อย่างไรที่จะดูแลประชาชนในประเทศไม่ให้ลำบาก และควรจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้กับประชาชน เพราะประชาชนจะได้เสียภาษีคืนให้กับรัฐ ไม่ใช่อย่างไรที่กระทรวงการคลัง ที่ออกมาบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดเก็บภาษี ในขณะที่ประชาชนกำลังจะตายแต่กลับมาโดนรีดไถ

“นอกจากนี้ กมธ.อยากรู้ว่าที่ผ่านกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรไปบ้าง และในปีนี้มีแผนงานอะไรใหม่หรือไม่ การทำงานงบประมาณที่ผ่านมา มาจากรัฐบาล คสช. กระทรวงพาณิชย์ หรือพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำอะไรหรือไม่ อะไรบ้างที่จะต้องแปรญัตติเพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้น ทำอย่างไรให้ประเทศชาติเดินหน้า ประชาชนอยู่ดีกินดี นี่คือสิ่งที่จะถามกระทรวงพาณิชย์” นายวรวัจน์กล่าว

‘เรืองไกร’ กังวลเข้าข่ายขัดรธน.

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เลขาธิการ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ กล่าวว่ วันที่ 28 ตุลาคมนี้ จะเริ่มต้นเชิญหน่วยงานเข้าชี้แจงตามแนวทางที่สำนักงานประมาณวางไว้ โดยจะเรียกหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์เข้ามาชี้แจงรายละเอียดของค่าเสนอของงบประมาณต่อ กมธ.เป็นลำดับแรก ส่วนกรอบการพิจารณาของ กมธ.นั้น คงต้องเป็นไปตามมาตรา 144 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำหนดเงื่อนไขห้าม ส.ส.กับ กมธ.แปรญัตติงบประมาณเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งยังเป็นประเด็นที่ที่ประชุม กมธ.ยังมีความกังวลกันอยู่ โดยเฉพาะการจะแปรญัตติอย่างไรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เพราะคำว่าทางตรงทาง

อ้อมกินความหมายกว้าง

“การแปรญัตติปรับลดงบประมาณไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการปรับลด ฝ่ายรัฐบาลในฐานะผู้ใช้งบประมาณ ซึ่งมีที่มาจาก ส.ส.ของพรรคการเมือง ต้องแปรญัตติเพื่อนำงบที่ตัดออกไปเพิ่มให้หน่วยงานอื่นๆ ให้ครบตามวงเงินเดิม นั่นคือ 3.2 ล้านล้านบาท โดยจะไปเพิ่มให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมืองนั้น แบบนี้จะทำให้ได้หรือไม่ แม้จะเชิญเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญมาถามถึงแนวปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้คำตอบ เพราะมาตรา 144 วรรคสอง ถือเป็นบทบัญญัติใหม่ และยังไม่มีความวินิจฉัยใดๆ ออกมาเป็นแนวปฏิบัติ” นายเรืองไกรกล่าว

พท.จ้องปรับลดงบ5หมื่นล้าน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และรองหัวหน้าพรรค พท. ในฐานะรองประธาน กมธ.งบกล่าวว่ ในการประชุมวาระ 2 คาดว่าจะมีการปรับลดงบประมาณ เพราะจะต้องไปดูแลแต่ละหน่วยงาน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องพิจารณาในรายละเอียด ดังนั้นเม็ดเงินที่คาดว่าจะปรับลดได้น่าจะไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท จากที่รัฐบาลตั้งไว้ 3.2 ล้านล้านบาท เพราะถ้าคิดคร่าวๆ จากการตัดไขมันส่วนเกิน อย่างน้อยจะต้องตัดได้ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด ก็ประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไป และที่สำคัญงบประมาณปี 2563 จะถูกใช้จริงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ดังนั้นในปีงบประมาณทั่วไปแต่ละปีงบประมาณคือ เดือนตุลาคม ถึงกันยายน เป็นเวลา 12 เดือน ดังนั้นงบลงทุนปี 2563 ยังไม่สามารถใช้ลงทุนได้ ยกเว้นแผนงานที่ใช้งบลงทุนต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2563 จะใช้เม็ดเงินผูกพัน 12 เดือน จึงเป็นไปได้ เพราะก่อนหน้านี้จริงไม่เกิน 2 งวด เท่ากับว่าความสามารถในการใช้เงินให้หมดนั้นเป็นไปได้แล้วจะเอาไปทำอะไร จึงสมควรปรับลดในส่วนดังกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวว่า ส่วนงบลงทุนหมุนเวียน และงบกลาง 9.6 หมื่นล้านบาทที่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีในการอนุมัติงบนั้น เกรงว่า จะมีการกั้นงบประมาณไว้จ่ายค่าเสียหายกรณีพิพาท.ประยุทธ์ มีคำสั่งใช้มาตรา 44 ประกาศคำสั่ง คสช. ระงับการสำรวจและประกอบกิจการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่อนุญาตตุลาการ จะอ่านคำพิพากษาในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ หากไทยแพ้ต้องจ่ายค่า

ปรับไม่น้อยกว่า 36,000 ล้านบาทนั้น กมธ.คงไม่ยอมให้เอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายค่าปรับ ถือเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เพราะเมื่อหัวหน้า คสช.สั่งปิด หัวหน้า คสช.จะต้องรับผิดชอบ จะให้ประชาชนมาร่วมรับผิดชอบไม่ได้

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

'บิกตู'

'สุทิน'ชี้เปิดศึกชกฟอกกลาง 5.ค.

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ขณะนี้ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อมูล จากนั้นจะมาประเมินร่วมกันว่า มีน้ำหนักสมควรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นใดบ้าง โดยหลักๆ พรรคใดนั่ง กมธ.ชุดใดก็ต้องรับผิดชอบในการอภิปรายเรื่องนี้ๆ เพราะสามารถขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ จะนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งภายหลังเปิดสมัยประชุมสภา 1 พฤศจิกายนนี้ไปแล้ว คาดว่าจะสามารถขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้

นายสุทินกล่าวอีกว่า หลังเปิดสมัยประชุมสภา จะมี 3 วาระที่จะเข้าสู่สภาซึ่งถือเป็นน้องๆ ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ญัตติศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรา 44 ของ คสช.ช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกเตรียมพร้อมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการกระทำที่ผ่านมาของ คสช.ทั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 2.ญัตติศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ รับรองว่า อภิปรายกันสนั่นเมืองแน่นอน และ 3.รับทราบรายงานการปฏิรูปประเทศทุก 3 เดือน ซึ่งจะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลย และเขียนรัฐธรรมนูญวางกับดักตัวเอง

“รับรองว่ารัฐบาลน่าจะจะไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถคว่ำรัฐบาลได้ แต่ก็ทำให้รัฐบาลราคาตกทุกครั้ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายค้านได้ตลอด” นายสุทินกล่าว

'จรินทร์'ชี้เลือกตั้งซ่อมได้กำไร

ที่โรงแรมสุดาพาลเลซ สะพานควาย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานการประชุมกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรค ปชป.จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยนายจรินทร์กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องยอมรับว่าพรรค ปชป.เพิ่งผ่านสนามทางการเมืองไปสดๆ ร้อนๆ แต่มั่นใจภายใต้การบัญชาการเลขาธิการพรรค และทีมอเวนเจอร์ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค จากผลจากการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ก็สามารถนำพรรคลุกขึ้นยืนและเดินหน้าต่อไปได้ในระยะเวลาที่เร็วภายใต้ความร่วมมือของทุกคน

“การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 เราได้กำไร และพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคยังอยู่ในใจของคนสามพราน สะท้อนจากสัดส่วนคะแนนที่มากกว่าเดิม จากร้อยละ 18 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม แต่เมื่อ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา พรรคกลับได้คะแนนอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งแม้จะเพิ่มขึ้นมาไม่มาก แต่ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่าง ในท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง” นายจรินทร์กล่าว

โชว์ผลงานทำ3เรื่องสำเร็จแล้ว

นายจรินทร์กล่าวว่า ช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มี 3 เรื่องหรือเป้าหมายที่พรรคได้เดินหน้าทำงานสำเร็จแล้ว คือ 1.การแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองให้ผู้สมัคร ส.ส. พรรคสาขาพรรค และสมาชิกที่มีศักยภาพอย่างน้อย 80 ตำแหน่ง หรือรวม 100 คนที่พรรคเปิดให้เข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการ 2.หลังพรรคมีมติเข้าร่วมรัฐบาล ได้เดินหน้าทำหน้าที่สมบูรณตั้งแต่แรกตามเงื่อนไขร่วมรัฐบาล ให้แกนนำจัดตั้งรัฐบาลยอมรับการบรรจุประกันรายได้ และ 3.การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ได้มีการบรรจุเอาไว้ในนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน พร้อมได้มีการแถลงนโยบายนั้นที่ผ่านรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว”

นายจรินทร์กล่าวว่า นโยบายประกันรายได้ได้เกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ประกันรายได้พืช 5 ชนิด แต่ไม่ได้หมายความว่าพืชเกษตรตัวอื่นจะไม่ดูแล

แต่ใช้ยาคนละขนานกันเท่านั้น สำหรับพีช 5 ชนิดนี้หลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็มีความคืบหน้า มีผลเป็นรูปธรรม โดยป่าล้มลงมือปฏิบัติไปแล้วด้วยการจ่ายเงินงวดแรกถึงมือเกษตรกรแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ใช้เวลาเพียงแค่ 60 วัน หลังการแถลงนโยบาย หรือ 77 วันหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ส่วนเรื่องข้าวได้โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรกไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่วนเรื่องยางพาราได้ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วกำลังดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการโดยพร้อมจะโอนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 พฤศจิกายนนี้

ลุยต่อประกัน'มัน-ข้าวโพด'

"ในส่วนของมันสำปะหลัง วันที่ 27 ตุลาคมนี้ ผมจะเดินทางไป จ.อุดรธานี เพื่อการประชุม 3 ฝ่าย ภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร จะไปเคาะว่าจะประกันรายได้ไว้ที่กี่โลกรัมละเท่าไร จำนวนเท่าไรต่อครัวเรือน แล้วเสร็จแล้วก็เข้ากระบวนการ ครม. ส่วนข้าวโพดผมจะไปร่วมประชุม 3 ฝ่ายในวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ จ.เพชรบูรณ์ จะเข้าคณะกรรมการนโยบายข้าวโพด แล้วไป ครม. เพื่ออนุมัติต่อไป ทั้งหมดนี้คาดว่า จะโอนเงินส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้" นายจรินทร์กล่าว

นายจรินทร์กล่าวว่า ทุกอย่างที่พูดมาคือสิ่งที่พรรค ปชป.ตั้งใจทำเพื่อประชาชน และพิสูจน์ตามที่ประกาศไว้ว่าจะทำได้ ivo ทำได้จริง สุดท้ายนี้จะเดินหน้าไปด้วยกัน จับมือร่วมกันเดินหน้าด้วยกลไก 3 ประสานงานไปด้วยกัน กลไกแรกคือกลไกรัฐบาล หน้าที่ความรับผิดชอบในรัฐบาล กลไกที่ 2 คือกลไกสภา โดย ส.ส.ของพรรคต้องทำหน้าที่แทนประชาชนอย่างเข้มแข็ง และกลไกที่ 3 กลไกของพรรคต้องเดินหน้าคู่ขนานกิจกรรมของพรรค ต้องทำเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นให้เกิดผลต่อความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้

'สดศรี'ยันคำนวณพึงมีจบแล้ว

นางสดศรี สัตยธรรม อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ระบุว่า พรรค อนค. จะต้องมีคะแนนพึงมีให้ครบ 81 คน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 91 กำหนด เพราะขณะนี้เหลือ ส.ส. 80 คน ว่ามาตรา 91 พูดยังเรื่องการคิดคำนวณตัวเลข ส.ส.ทั้งแบ่งเขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งแล้วเสร็จเพื่อคำนวณผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา และหลังจากคำนวณตัวเลขก็ถือว่าทุกคนยอมรับในมาตรา 91 ซึ่งถือว่าจบ แต่เมื่อมี ส.ส.แบบแบ่งเขตลาออก ก็ไม่สามารถนำคะแนนดังกล่าวมานับเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อได้ และไม่สามารถกลับไปคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อของ ส.ส.พึงมีได้อีก เพราะถือว่าเป็นการแพ้ในเขตเลือกตั้ง การที่จะคำนวณคะแนนพึงมีจากฐานเดิมถือว่าจบแล้ว เช่นเดียวกับนายไพบูลย์ นิตติตะวัน ที่ยุบพรรคตัวเอง แล้วไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) คะแนนทุกอย่างถือว่าจบ ไม่มีการนำมาคำนวณใหม่ ถือเป็นอันจบกระบวนการ

นางสดศรีกล่าวว่า ส่วนกรณี กกต.แจกใบแดง ใบส้มมีการทุจริตเลือกตั้ง กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ จะต้องมีการคำนวณคะแนนพึงมีใหม่ แต่ก็จะทำให้ กกต.ปั่นป่วนพอสมควร ดังนั้นในการเลือกตั้งซ่อมนครปฐม นั้นจะออกกฎหมายลูกมาบิบบกฎหมายแม่ไม่ได้ เพราะไม่เกี่ยวข้องกันเลย

จัดพรบ.คำสั่งเรียก 'ตุ-ป้อม' แจงกมธ.

'วันนอร์' สวมวิญญู ปักขืนจำคุก-ปรับ ฝ่ายค้านโต้แหลก "วิษณุ" อดีต ประธานรัฐสภายัน กมธ.มีอำนาจ เรียกนายกฯ-รองนายกฯ-รมต. มา ชี้แจง "วันนอร์" ★ มีต่อหน้า 10

จัด พรบ. ☆ ต่อจากหน้า 1
ไม่ยอมมาพบต้องมีเหตุผลรับฟังได้ เรียก 3 ครั้งคือ
ไม่มีมาผิดกฎหมาย "ชลน่าน" จัด พ.ร.บ.คำสั่งเรียกมา
จัดการ เบี้ยวเจอบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน
5 พันหรือทั้งจำทั้งปรับ "นิรันดร์" ยัน กมธ.ป.ป.ช.มี
อำนาจเรียก "บักตู" ตอบปมถวายสัตย์ฯไม่ผิด ม.157
ฝ่ายค้านขอขยายเวลาถกจนฯปี 63 เล็งหันลดไม่ต่ำ
กว่า 5 หมื่นล้าน เดือนบงฯฝ่ายมั่นคง-กลาโหม-
งบกลาง "วิเชียร" ไม่สงสัยคุณสมบัติ "ธนาธร" รือ
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด "ธนกร" จะ "เสรีพิศุทธ์"
อย่าคู่แค้นอำนาจ "เทพไท" ดึงเส้นผิดเวทีไล่เปิดเวที
ซักฟอก เห็น ส.ส.สมัยแรกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
"บักป๊อก" ลั่นพร้อมเคลียร์รับฯป้องกันภัย
จากกรณีนายวิญญู เรื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายกฎหมาย ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งรองนายกฯและรัฐมนตรี มีสิทธิ
ไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือจะส่งผู้แทนไปก็ได้ ขณะที่พรรคฝ่ายค้านโต้แย้ง
ระบุ กมธ.มีอำนาจเรียกไป 3 ครั้งหากเพิกเฉยไม่มี
เหตุผลที่รับฟังได้ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คำสั่งเรียก
พ.ศ.2554 ตามมาตรา 8 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
"วันนอร์" ชี้ไม่พบ กมธ.เหตุผลต้องฟังได้
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
หัวหน้าพรรคประชาชาติ ในฐานะอดีตประธานรัฐสภา

ให้สัมภาษณ์ถึงกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หลายชุด มีหนังสือเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รวมถึงรองนายกฯ
และรัฐมนตรีไปให้ข้อมูล ฝ่ายบริหารควรให้ความ
ร่วมมือหรือไม่ว่า โดยทั่วไปแล้วเป็นหน้าที่ของฝ่าย
บริหารที่จะมาให้ความรู้ให้คิดเห็นต่อกรรมาธิการ
ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องเข้าใจ
ด้วยว่าผู้บริหารสำคัญมีการจำกัดตัว การเชิญแต่ละ
ครั้งต้องมีเหตุผลความจำเป็น หากเชิญไปแล้วฝ่าย
บริหารควรสะดวกเวลามาให้ข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน อะไรแจ้งได้ก็แจ้ง อะไรที่เคลียร์ไปแล้ว
ก็เอาข้อมูลมาให้ หรืออะไรที่เป็นความลับยังไม่สามารถ
ชี้แจงได้ก็แจ้งให้กรรมาธิการเข้าใจได้ หากจะไม่มา
ชี้แจง ต้องมีเหตุผลความจำเป็นที่รับฟังได้
เรียก 3 ครั้งไม่มาไม่มีความผิดตาม ก.ม.
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวอีกว่า แต่ส่วนตัวมองว่า
ถ้าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการทำงานจะเป็น
บรรยากาศที่ดีของประชาธิปไตย ส่วนที่นายวิญญู
เรื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่มีข้อกฎหมาย
บังคับให้ข้าราชการการเมืองต้องชี้แจงกับกรรมา
ธิการ ซึ่งแตกต่างกับข้าราชการประจำที่หากไม่ไปชี้แจง
จะมีหนังสือถึงผู้บังคับบัญชานั้น ตามข้อบังคับและ
กฎหมายว่าด้วยการเชิญผู้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้น
ไม่มีอะไรแตกต่างกันและทุกคนต้องมาชี้แจง ถ้าไม่มา

ต้องมีเหตุผลชี้แจงและกรรมาธิการรับฟังได้ แต่ถ้า
กรรมาธิการยังติดใจอยู่ที่ต้องเชิญอีก เมื่อครบ 3 ครั้ง
หากยังไม่มาไม่มีความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย
นัดหรือยื่นซักฟอกสัปดาห์หน้า
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวถึงกรรมาธิการเตรียม
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะมีขึ้นกลางเดือน
ธ.ค. ว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่พร้อมสรุปที่ชัดเจนออกมา
เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นหลายอย่างที่พรรค
ฝ่ายค้านต้องดำเนินการ การเลือกตั้งซ่อมนครปฐมก็
เพิ่งเสร็จสิ้น ตอนนี้หลายฝ่ายก็กำลังพิจารณาเกี่ยวกับ
งบประมาณ ดังนั้นคาดว่าสัปดาห์หน้าทางพรรคร่วม
ฝ่ายค้านคงมีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกัน
"ชลน่าน" จัด พ.ร.บ.คำสั่งเรียกจัดการ
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพื่อไทย
ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เรียก
นายกฯและรองนายกฯเข้าให้ข้อมูล แต่มีข้อโต้แย้งว่า
นายกฯและรองนายกฯสามารถไม่มาให้ข้อมูลได้หรือ
ไม่ว่า อำนาจกรรมาธิการจะมีตามที่สภาผู้มอบให้ใน
แต่ละคณะไป เช่น กรรมาธิการ ป.ป.ช. มีหน้าที่
พิจารณาสอบข้อเท็จจริงหรือศึกษากรณีใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ
อำนาจ เขาสามารถเชิญบุคคลทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือ
บุคคลใดๆมาชี้แจงข้อมูลได้กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้
แจ้งไปที่นายกฯหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้จัดการ
ให้มาชี้แจง ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่มา
ชี้แจงกรรมาธิการจะเชิญเป็นครั้งที่ 2 ถ้ายังไม่มียก
กรรมาธิการจะพิจารณาถามว่าจะออกคำสั่งเรียก
ตาม พ.ร.บ.คำสั่งเรียก พ.ศ.2554 หรือไม่
เบี้ยวจำคุกไม่เกิน 3 เดือน-ปรับ 5 พัน
"หากยังไม่มียกกรรมาธิการจะพิจารณา
ถามว่าจะออกคำสั่งเรียกตาม พ.ร.บ.คำสั่งเรียก พ.ศ.
2554 ตามมาตรา 8 ถ้าเสียงข้างมากมีมติให้ออก
คำสั่งเรียก ให้ออกคำสั่งเรียกบุคคลนั้น หากไม่มา

จะมีโทษตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ในมาตรา 13 ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วย ทั้งข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำอยู่ใต้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด” นพ.ชลน่านกล่าว

“นิรันดร์” สวนไม่ผิดมาตรา 157

นายนิรันดร์ นามเมืองรักษ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เตือนให้ กมธ.ระวังการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีที่จะเรียก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แจงเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ.เสนอความเห็นขอเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตรมาชี้แจงต่อ กมธ. ที่ประชุม กมธ. ไม่ขัดข้อง การที่นายไพบูลย์ระบุว่า กมธ. ไม่มีอำนาจ เรียก พล.อ.ประยุทธ์มาให้ข้อมูล ยืนยันว่า กมธ. มีอำนาจเรียก พล.อ.ประยุทธ์มาให้การต่อ กมธ. ได้ ไม่ถือว่าทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เพราะ กมธ. มีอำนาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงได้ แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะเคยวินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีความผิดในเรื่องนี้ แต่อำนาจของ กมธ. เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แยกออกจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ จึงไม่ผูกโยงกับมติศาลรัฐธรรมนูญ จึงเรียก พล.อ.ประยุทธ์มาให้ข้อมูลได้ และ กมธ. ยังได้รับสิทธิคุ้มครอง ใครจะฟ้องร้องไม่ได้

โอดเอาผิดยากไม่รู้ส่งใครลงโทษ

นายนิรันดร์กล่าวว่า ส่วนเมื่อ กมธ.เชิญมาชี้แจงแล้ว เป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีจะมาหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่า นายกฯ คงไม่มาชี้แจง หรืออาจส่งคนมาชี้แจงแทน หรืออาจทำหนังสือชี้แจงมาว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ได้แจ้งข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวในสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หาก กมธ.เชิญ พล.อ.ประยุทธ์มาชี้แจง 3 ครั้งแล้วยังไม่ยอมมาตามกฎหมายระบุไว้ว่าถ้าเป็นข้าราชการให้ กมธ. ส่งเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงโทษ แต่กรณีนี้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแล้ว ถ้าไม่มาชี้แจงจริงๆ ยอมรับว่า กมธ. คงทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่รู้จะส่งเรื่องให้ใครพิจารณาลงโทษ

ฝ่ายค้านขอขยายเวลาสแกนงบฯ ปี 63

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการงบประมาณ 2563 กล่าวว่า รัฐบาลให้เวลาการพิจารณาเพียง 226 ชั่วโมงเท่านั้น ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับปีที่ผ่านมา อ้างว่าเวลาไม่จำกัดต้องเร่งพิจารณา ดังนั้นกรรมาธิการ ชักพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมขอขยายเวลาในการพิจารณางบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาลในการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ การพิจารณาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับงบประมาณของฝ่ายความมั่นคง กระทรวงกลาโหม และงบฯ กลาง หากผู้ชี้แจงไม่สามารถชี้แจงได้ว่า งบฯ ไปทำอะไรหรือทำไมต้องเร่งดำเนินการ 'ไม่ว่าจะเป็นงบฯ ก่อสร้าง งบฯ จัดซื้ออาวุธ หรืองบฯ ก่อหนี้ผูกพัน ทางคณะกรรมการคงไม่ยอม

☆ มีต่อหน้า 11

จัด พรบ. ☆ ต่อจากหน้า 10

เล็งหั่นงบฯ ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้าน

“คาดว่าในการพิจารณาของคณะกรรมการ จะมีการปรับลดงบประมาณลงไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทแน่นอน สำหรับงบฯ กลางที่มีการกันไว้กว่า 96,000 ล้านบาท เป็นอำนาจนายกฯ ในการอนุมัติงบฯ หากมีการกันงบฯ ไว้จ่ายค่าเสียหายกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะเป็นหัวหน้า คสช. มีคำสั่งใช้มาตรา 44 ประกาศ คสช. ระงับการสำรวจและประกอบกิจการทำเหมืองแร่ทองคำชาติของบริษัท อัครา หากไทยแพ้ต้องจ่ายค่าปรับไม่น้อยกว่า 86,000 ล้านบาท คณะกรรมการคงไม่ยอมให้เอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายค่าปรับถือเป็นการใช้งบฯ ที่ไม่เหมาะสม เมื่อหัวหน้า คสช. สั่งปิดหัวหน้า คสช. จะต้องรับผิดชอบ จะให้ประชาชนมาร่วมรับผิดชอบ 'ไม่ได้'” นพ.ชลน่านกล่าว

ชี้ รบ.ไม่สงสัยคุณสมบัติ “ธนาธร”

นายวิเชียรชาติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน กมธ. วิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กล่าวถึงกรณีนายชวณ หลีกภัย ประธานสภาฯ ระบุนายกฯ กมธ. งบประมาณฯ มีข้อสงสัยว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะเป็น กมธ. งบฯ ได้หรือไม่ ให้หาหนังสือสอบถามที่ประธานสภาฯ ว่า ที่ประชุม กมธ. ไม่มีการตั้งข้อสงสัยสถานะของนายธนาธรในการทำหน้าที่ กมธ. งบฯ เพราะเห็นว่าขณะนี้ มีผู้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาฯ และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวแล้ว คงไม่ต้องทำหนังสือถึงประธานสภาฯ ให้วินิจฉัย

มีคนร้องแล้วรอศาล รธน.ชี้ขาด

นายวิเชียรกล่าวอีกว่า เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นการกระบวนกรที่มีผู้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ส่วนตัวมองว่าในหลักการของกฎหมายแล้ว การให้คนนอกดำรงตำแหน่ง กมธ. วิสามัญได้ มีความมุ่งหมายอยากให้เป็นคนนอกจริงๆ ที่ไม่มีตำแหน่ง ส.ส. เพื่อให้ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาช่วยงาน กมธ. วิสามัญ ไม่ได้หมายถึงการเป็น ส.ส. แต่ถูกพักงาน แล้วใช้โควตาคนนอกมาเป็น กมธ. เป็นคนละกรณีกัน ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งแ้ง กัดกันนายธนาธร แต่แค่สงสัยว่าจะดำรงตำแหน่งได้หรือไม่ ต้องรอกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาด

“ธนากร” ละ ปธ.กมธ.ป.ป.ช.ดูอำนาจ

นายธนากร วัจนกุล ชนระ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาฯ จะเรียก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ มาชี้แจงกรณียื่นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไม่ถูกต้องเนื่องจากรัฐบาลถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน กมธ. ไม่น่าจะมีอำนาจเรียกตรวจสอบเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยจบแล้ว ด้วยความเคารพผู้อาวุโสอย่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์อยากให้การเมืองอย่างสร้างสรรค์อย่าใช้ตำแหน่งประธาน กมธ. มุ่งทำลายล้างทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแล้วแต่อำนาจ เป็นนายตำรวจเก่า น่าจะทราบกฎหมายดีว่าการเป็น กมธ. มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบต่างๆ ไม่ใช่มาตรวจสอบปมถวายสัตย์ของนายกฯ กมธ. สภาฯ มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจนอย่าใช้อำนาจไม่ถูกต้อง ขอให้ดูการทำงานของ กมธ. ส่วนใหญ่ทำงานได้ดี เข้าใจบทบาทหน้าที่ตรวจสอบตรงไปตรงมา ไม่ได้มุ่งเน้นทำลายฝ่ายการเมืองตรงข้าม

“บึกป้อม” พร้อมแจงบ.ป้องกันภัย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย ระบุว่าคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย มีมติเชิญ พล.อ.อนุพงษ์ และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ผวจ. บางจังหวัดมา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ จำนวน 15,800 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมว่า “ถ้าเชิญผมก็พร้อมจะไปชี้แจง ไม่มีอะไร เราไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหนังสือเชิญ”

“นิพนธ์” โต้จัดงบฯ เท่ากันทุก จว.

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย

กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สัมภาษณ์กรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ระบุว่า การจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งของกระทรวงมหาดไทย อาจมีการทุจริตและไม่เป็นธรรม จะเชิญ รว.มหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าชี้แจงว่า การจัดสรรงบประมาณเท่ากันหมดทุกจังหวัด 200 ล้านบาท ไม่มีคำว่าฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน กระทรวงมหาดไทยจะมอบให้เป็นอำนาจผวจ.ให้ดำเนินการ ส่วนบงช.ที่รัฐบาลให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทแก้ปัญหาน้ำท่วม จะมีการประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบว่าเกิดความเสียหายจริงหรือไม่ แล้วจะส่งเรื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปที่อำเภอ จังหวัดและกรม ปก. พร้อมทั้งอยู่และเลขบัญชีผู้ประสบภัย ให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายเข้าบัญชี

ทำ ส.ส.ไปถามพื้นที่-ซู่วังถูกสงสัย

“หาก ส.ส.ยังตั้งใจให้ไปสอบถามในพื้นที่ได้ แต่ต้องระวัง เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ห้าม ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณ อาจถูกร้อง ถูกถอดถอนได้ ส่วนกรณีจะเชิญ รว.มหาดไทยไปชี้แจงนั้น ไม่ทราบว่า รว.มหาดไทยจะไปหรือไม่ ยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้” รว.มหาดไทยกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้มีการหารือกันในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ได้มีหนังสือเชิญจากกรรมาธิการ

“เทพไท” ดึง กมธ.เล่นผิดที่ไม่เปิดซักฟอก

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะเชิญนายกฯเข้าชี้แจง เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณและการจัดทำงบประมาณว่ามีประเด็นต้องพิจารณาคือ 1.คณะ กมธ.ป.ป.ช.มีสิทธิเชิญนายกฯเข้าชี้แจงได้หรือไม่ เป็นสิทธิทำได้ เพราะ กมธ.มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เข้าชี้แจงปัญหาใดๆต่อที่ประชุม กมธ.ได้. 2.การเชิญ พล.อ.ประยุทธ์เข้าชี้แจงใน 2 เรื่องที่ว่าเหมาะสมหรือไม่บทบาทหน้าที่ของ กมธ.ป.ป.ช.ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ มีหน้าที่การตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบเท่านั้น การถวายสัตย์ปฏิญาณและการจัดทำงบประมาณ ไม่เข้าข่ายการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงไม่เห็นด้วยที่จะเชิญนายกฯมาชี้แจงใน กมธ.ป.ป.ช. 3.การตรวจสอบกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน และการจัดทำ พ.ร.บ.งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ด้วยการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ถ้าใช้ของ

ทางนี้เหมาะสมกว่าการตรวจสอบผ่านที่ประชุมคณะ กมธ.ป.ป.ช.

เหน็บ ส.ส.มือใหม่ไม่เข้าใจบทบาท

นายเทพไทกล่าวอีกว่า 4.การตรวจสอบการจัดทำ พ.ร.บ.งบประมาณที่ไม่ถูกต้องควรใช้บทบาทของคณะ กมธ.การเงินการคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง จะเหมาะสมกว่าการใช้ กมธ.คณะอื่น ทราบดีว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เป็น ส.ส.สมัยแรกอาจทำให้ไม่เข้าใจบทบาทการทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาฯดีเท่าที่ควร จึงอยากให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ได้ใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภาฯ ไม่ควรเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ ส.ส.อาจจะทำให้ขาดความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนได้

“จรินทร์” โยน ปชป.กว่า 80 ชีวิตมีงานทำ

ที่โรงแรมสุดาพาเลซ สะพานควาย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยนายจรินทร์กล่าวตอนหนึ่งว่า หลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค. ความฝันของพรรคอยากเห็นผู้ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นอดีต ส.ส. ผู้บริหารพรรค อดีตผู้สมัคร ส.ส. มีโอกาสทำหน้าที่ ขณะนี้เป็นจริงไม่ต่ำกว่า 80 คน ได้ถูกคัดสรรให้เข้าไปทำหน้าที่ผู้บริหารระดับต้นของประเทศและตำแหน่งอื่นๆ เช่น ผู้ช่วย ส.ส.ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการ และเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นทีมจากพรรคประชาธิปัตย์ เราทำฝันนี้สู่การปฏิบัติได้แม้จะไม่ครบทุกคน การเข้าร่วมรัฐบาลพรรคมีเงื่อนไขนโยบายของพรรคบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาล ไม่ว่าโครงการประกันรายได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดัญญาปลดล็อกให้เดินไปสู่การแก้ไขในวันข้างหน้าได้และการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บรรจุไว้เป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

โอ้ประกันรายได้ปาล์ม ยาง ข้าว

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งปาล์ม ยางพารา และข้าว โดยยางพาราได้ผ่าน ครม.แล้ววันที่ 1-15 พ.ย. ใช้เวลา 15 วันจะโอนเงินส่วนต่างถึงมือชาวสวนยาง มันสำปะหลังวันที่ 27 ต.ค. จะไป จ.อุดรธานี ประชุม 3 ฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนและ

ชาวไร่มันสำปะหลังเคาะประกันรายได้โลกล้มละเท่าใด จำนวนเท่าใดต่อครัวเรือนเสร็จแล้วจะเข้าสู่ ครม. ข้าว โทคจะไปเคาะประกัน 3 ฝ่ายวันที่ 6 พ.ย. ที่ จ.เพชรบูรณ์ แล้วจะเข้าคณะกรรมการนโยบายข้าว โทคและไปครม.เพื่ออนุมัติต่อไป คาดว่าจะดูแลส่วนต่างพืช 5 ชนิดได้ครบถ้วนภายในสิ้นปีนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อประชาชนและพิสูจน์ตามที่ประกาศไว้ว่าจะ “ทำได้ไว ทำได้จริง”

ให้ “เสียต่อ-องอาจ” คัดคนชิงผู้ว่าฯ กทม.

นายจรินทร์กล่าวถึงการจัดสัมมนาสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้ง ถ้าจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งต้องมีตัวแทนประจำสาขาพรรคและผู้แทนประจำจังหวัดต้องจัดตั้งให้ครบทุกเขตจึงต้องซักซ้อมทำความเข้าใจให้พร้อมหากมีการเลือกตั้งพร้อมชี้แจงและรายงานความคืบหน้าเพื่อให้สมาชิกและตัวแทนจังหวัดที่มาประชุมสัมมนา รับทราบและนำไปเผยแพร่ให้สมาชิกทั่วประเทศรับฟัง ส่วนความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นเมื่อใดต้องพิจารณาต่อไปว่าพื้นที่ใดควรส่งหรือไม่ควรส่ง ผู้สมัครสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคและนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคผู้ดูแล กทม. พิจารณาหาตัวผู้สมัครเห็นด้วยที่จะรื้อฟื้นให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. เพราะกรุงเทพฯพื้นที่กว้าง ลำพัง ส.ก. จะดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึงพร้อมจับมือกับทุกพรรคที่เห็นตรงกันเพื่อผลักดันให้มีการเลือกตั้ง ส.ข.เหมือนในอดีต

“บิ๊กป้อม” ลง 3 จชต.ยกระดับ ศก.

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ราชการ จชต. อ.เมือง จ.ยะลา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไปตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ จชต.มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมอย่างมากในทุกมิติ พล.อ.ประวิตรได้กล่าวนำปรารถนาดีและความห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งกำลังใจมายังพี่น้องประชาชนใน 3 จชต.ขอให้ สอ.บต.เดินหน้านำงานพัฒนาไปพร้อมกับงานความมั่นคง ให้ความสำคัญกับการให้โอกาสและคงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ให้เท่าเทียมกัน ไม่ถูกกีดกันจากกลุ่มอิทธิพลใดๆ จากนั้น พล.อ.ประวิตรร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกกาแฟ (ครบวงจร) ในพื้นที่ระหว่าง สอ.บต. สภา

เกษตรกรแห่งชาติและบริษัท ปตท. (ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน) และเปิดสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกใน จชต. (Industrial Park)

“จิ้งรุ่งเรืองกิจ” แบ่งข้างบริจาคพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินให้แก่พรรคการเมืองที่น่าสนใจคือครอบครัวของบุคคลทางการเมือง ร่วมบริจาคเงินเข้าพรรคที่สมาชิกในครอบครัวสังกัดช่วง ม.ค.2561-มี.ค.2562 ก่อนจะมีการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. อาทิ ตระกูล “จิ้งรุ่งเรืองกิจ” ฝ่ายพรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย นายธนาธร จิ้งรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บริจาครวม 10 ล้านบาท นางวิพรรณ จิ้งรุ่งเรืองกิจ ภรรยา นายธนาธร บริจาครวม 7.2 ล้านบาท นางวนิดา แดงทองดี มารดานางวิพรรณ บริจาครวม 5 ล้านบาท และนายสกุลธร จิ้งรุ่งเรืองกิจ บริจาค 30,000 บาท ขณะที่ตระกูล “จิ้งรุ่งเรืองกิจ” ฝ่ายพรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์วิน จิ้งรุ่งเรืองกิจ บริจาค 5 ล้านบาท ตระกูล “ศิลป์อาษา” พรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วย นายวรารุช ศิลป์อาษา บริจาค 8 ล้านบาท ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอีก 1,375,000 บาท น.ส.กัญญา ศิลป์อาษา บริจาค 9 ล้านบาท คุณหญิงแจ่มใส ศิลป์อาษา บริจาค 9 ล้านบาท ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดอีก 3 แสนบาท

☆ มีต่อหน้า 15

จัดพรบ.

☆ ต่อจากหน้า 11

“โสภณพนิช” จ่าย ปชป. 35 ล้าน

พรรคประชาธิปัตย์ในปี 2561 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค บริจาค 6 ล้านบาท นายโชติ โสภณพนิช (สามีคุณหญิงกัลยา) บริจาค

10 ล้านบาท ปี 2562 คุณหญิงกัลยา บริจาค 9 ล้านบาท นายโชติบริจาค 10 ล้านบาท ตระกูล “ปีติเตชะ” พรรคประชาธิปัตย์พบว่านายวิริยะ ปีติเตชะ บริจาค 10 ล้านบาท ในปี 2562 ตระกูล “ปัญญาสกุลวงศ์” พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ อดีต ส.ส.กทพ.พรรคประชาธิปัตย์ บริจาค 10 ล้านบาท นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ (ลูกนายสุทธิ) บริจาค 10 ล้านบาท นายสพลกิตติ ปัญญาสกุลวงศ์ (ลูกนายสุทธิ) บริจาค 10 ล้านบาท น.ส.พิชามณซ์ ปัญญาสกุลวงศ์ (ลูกนายสุทธิ) บริจาค 10 ล้านบาท

“อนุทิน-ศักดิ์สยาม” กวักกนละ 5 ล้าน

ด้านพรรคภูมิใจไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ บริจาค 5 ล้านบาท นายอนุทิน ชาญวีรกูล บริจาค 5 ล้านบาท ในปี 2561 และบริจาค 1 ล้านบาทในปี 2562 พรรคเพื่อไทย นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล บริจาค 5 ล้านบาท น.ส.ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล บริจาค 1 ล้านบาท ในปี 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา บริจาค 8.4 ล้านบาท ในปี 2562 นายอิทธิพล คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล บริจาค 2 แสนบาท เป็นต้น ขณะที่ตระกูล “เดมิยเวส” พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย บริจาค 10 ล้านบาทในปี 2562

เทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร



โดรนเพื่อการเกษตร หนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่

รัฐบาลกำหนดโมเดลการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการเกษตร มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการผลิตในภาคเกษตร ก้าวไปสู่ “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Agriculture) ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรไทยและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

โดย **อลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวไว้ในงานเปิดการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผักในโรงเรือน ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอุทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมาว่าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ในการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเร่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต

“ผมมั่นใจว่า เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิต ภายใต้การให้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเราได้เร่งผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะแล้ว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษา และนำไปปรับใช้ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกษตรกรไทยเดินไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ หรือเกษตร 4.0 ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดสินค้าเกษตรได้สูงขึ้น”

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะขึ้น โดยมีการจัดทำแผนเรียนรู้เกษตรกร



อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอัจฉริยะ

อัจฉริยะต้นแบบ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ (ในโรงเรือน) ให้เกษตรกรได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ โดยคาดหวังว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จะก่อให้เกิดการผลิต-การค้าขายในรูปแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว

เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงเพาะปลูกเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่แม่นยำสูง มีระบบการบริหารจัดการฟาร์ม/แปลงที่นำชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาวิเคราะห์ช่วยให้เกษตรกรหาทางเลือกในการผลิตที่เหมาะสม และนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภค

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยส์สร้างสรรค์/โฆษณาย่อย

วันที่: อาทิตยส์ 27 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15204

Col.Inch: 97.87 **Ad Value:** 151,698.50

หน้า: 22(บน)

PRValue (x3): 455,095.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร

เข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E Commerc และระบบการขนส่ง E Logistics รวมทั้งการจ่ายเงินแบบ E Payments เพื่อให้เกษตรกรสามารถค้าขายและมีรายได้เพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร GovTech/Big data ดังนี้

1. พัฒนาและจัดทำระบบรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยตรวจสอบ วิเคราะห์และกำหนดชุดข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน และรวบรวมเพื่อเป็น Data Catalog จากนั้นพัฒนาภาคีการสืบค้นในมิติต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวมทั้งออกแบบเครื่องมือสำหรับการกำกับติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่กระทรวงดิจิทัลได้วางระบบให้ครอบคลุม 75,000 หมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกร วิศวกร นักชุมชน สหกรณ์การเกษตร สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลสินค้าเกษตร เข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. การสื่อสารและบริการข้อมูลที่จำเป็นไปยังเกษตรกรที่ชั้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ รวมถึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer และอาสาสมัคร เช่น ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลน้ำ ข้อมูลดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลตลาดและราคาสินค้า เพื่อให้เกษตรกรใช้ตัดสินใจวางแผน



ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

การผลิต แผนการตลาด

4.การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต เช่น การขึ้นทะเบียน การขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า การขอนำเข้า ส่งออก การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างผลประโยชน์ที่ดีกว่าเดิม

5.การจัดให้ภาคเกษตรได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จัดสรรให้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอันจำเป็น เช่น การให้บริการคลื่นความถี่สำหรับระบบการติดตามเรือประมง (VMS) หรือ เพื่อระบบฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้เกษตรกร



ประพันธ์ จิระวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน จากดีเทคโนโลยี

มีต้นทุนการใช้บริการเครือข่ายการสื่อสารที่ลดน้อยลง

6. การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรกับแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กล่าวว่า ในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ วางแผนขยายแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะเพิ่มเติมในกลุ่มไม้ผลเศรษฐกิจ (ทุเรียน / ลำไย) ธุรกิจประมง (ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง/ปลา) ธุรกิจปศุสัตว์ ฯลฯ มุ่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จากแปลงไร่นาเกษตรกรจะถูกประมวลเพื่อจัดทำ Big Data และ IoT Platform ด้านการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิต

เกาเดิตนโยบายเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีหน้าจะเข้มข้นแค่ไหน ต้องมาร่วมงานเสวนา “ไม้ผลพายวยุค 5G “ ฟัง อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเปิดงานในหัวข้อ “นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร” ร่วมกับ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และ ประพันธ์ จิระวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จะมาอัปเดต“เทคโนโลยียุค 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร” พร้อมฟังสาระดีดีจากกูรูไม้ผล ทุเรียน มะพร้าว และกล้วยหอม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไม้ผลในอนาคต

เกษตรกรตัวจริง ..ห้ามพลาด!!! งานเสวนา “ไม้ผลพายวยุค 5G “ วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีที่ เฟซบุ๊ก Technologychaoban - เทคโนโลยีชาวบ้าน หรือ โทร. 02-580-0021 ต่อ 2335,2339, 2342, 2343

20ปี 'รังสิตฟาร์ม' บนเส้นทางออร์แกนิก



รายงาน [พิเศษ]



ในยุคที่ผู้บริโภคต่างให้ความสำคัญต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อนเป็น "เกษตรอินทรีย์" หรือ "เกษตรออร์แกนิก" จึงตอบโจทยสิ่งที่ผู้คนต้องการ ส่งผลให้ผลผลิตทั้งหลายแหล่งของ "รังสิตฟาร์ม" ในพื้นที่ 40 ไร่ย่านคลอง 7



คุณปริญญา พริษฐ์วิวัฒนา

รังสิต จ.ปทุมธานี ที่มี คุณปริญญา พริษฐ์วิวัฒนา เป็นเจ้าของ มีเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดย "รังสิตฟาร์ม" เป็นผู้ผลิตผักออร์แกนิกกว่า 100 ชนิดป้อนสู่ตลาด ถือเป็นหนึ่งของผู้บุกเบิกการทำฟาร์มออร์แกนิกในประเทศไทยเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา

คุณปริญญาเล่าให้ฟังว่า ก่อนมาก่อตั้งรังสิตฟาร์ม พื้นเพาะครบครันมาจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ได้ย้ายมาตั้งรกรากที่ย่านรังสิต จ.ปทุมธานี ทำธุรกิจป้อนวัตถุดิบต่างๆ ให้กับโรงแรมห้าดาวมาก่อน ภายใต้ชื่อ "รังสิตฟาร์ม" โดยช่วยงานของที่บ้านกระทั่งคุณพ่อเสียชีวิตก็ให้น้องชายเข้ามาสานต่อธุรกิจดังกล่าวแทน

ขณะที่เขาเองหันไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดสรรที่ดินด้านการเกษตรแบ่งขายไปด้วย โดยเริ่มจากการพัฒนาสวนส้มที่มีอยู่แล้วให้เป็นสวนเกษตรภายใต้แนวคิด "บ้านหลังที่สองของทุกคน" และด้วยความที่สนใจเรื่องการปลูกพืช แบบไม่ใช้สารเคมี และอยากทำ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาโดยตลอด ทำให้สวนเกษตรที่แบ่งขายนั้นได้รับความนิยมสูงเพราะพืชผักต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกในพื้นที่นั้น ไม่มีการใช้สารเคมีเลย

แต่มาถึงจุดหนึ่งเมื่อเกิดวิกฤตด้านการเงินทั่วโลกในช่วงปี 2540 ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนหันมาพึ่งพาตนเองประกอบกับการปล่อยสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มลดลง บ่งบอกว่าธุรกิจด้านนี้เริ่มถดถอย เลยไม่ขายโครงการต่อ จึงมุ่งเข้ามาสู่วงการเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจด้านอาหารที่มีอัตราการเติบโตทุกปี

ฟาร์มปลูกพืชผักอินทรีย์แห่งนี้มีหน่วยงานจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เข้ามาดูงานในไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ส่งมาที่รังสิตฟาร์ม ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่ไปยัง อ.วังน้ำเขียว จ.ปราจีนบุรี เพราะมองว่าในวันหนึ่งความเป็นเมืองจะขยายไปถึงรังสิต ประกอบกับที่ดินย่านนั้นเป็นดินเหนียวเป็น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10560

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 116

Ad Value: 127,600

PRValue (x3): 382,800

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 20 ปี 'รังสิตฟาร์ม' บนเส้นทางออร์แกนิก



อุปสรรคอย่างหนึ่งของการทำเกษตรอินทรีย์ เพราะดินมีความเป็นกรดสูง

เจ้าของรังสิตฟาร์มกล่าวอีกว่า สมัยที่ตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกไทยแลนด์ออกมาใหม่ๆ ไม่มีใครใช้สัญลักษณ์นี้ “รังสิตฟาร์ม” เป็นรายแรกๆ ที่ใช้ และเป็นรายแรกที่เข้ามาทำตลาดกับท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตในช่วงปี 2543-44 แต่คนก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไร เพราะส่วนมากคนจะรู้จักแต่ผักอนามัยผักปลอดภัย กระทั่งมีการตรวจสอบแยกให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างระหว่างผักเหล่านี้กับผักอินทรีย์จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน

นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้รังสิตฟาร์มเติบโตอย่างมั่นคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยเฉลี่ยมียอดขายปีละประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะขาดทุนมานานหลายปี เนื่องจากการดูแลรักษาพืชผักในฟาร์มต้องใช้แรงงานคน ต้องทำตามมาตรฐาน แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ก็คือการบริหารความเสี่ยงคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นทำให้รูปแบบแบรนด์น่าสนใจมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยขณะนี้มีสาขาที่เซ็นทรัลชิดลม พระราม 9 เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งแต่ละที่จะมีรูปแบบแตกต่างกันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ที่สาขาเซ็นทรัลชิดลมก็มีสลัดบาร์ น้ำผักผลไม้

นอกจากผักสดและการบริหารจัดการที่เน้นความคุ้มค่าหรือทำน้อยแต่ได้มาก

คุณปริญญายังกล่าวถึงแนวโน้มการตลาดของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ในฐานะประธานชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ว่า ทรายใดที่การผลิตในประเทศไทยยังไม่เพียงพออีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตเพื่อส่งออก สิ่งที่ต้องทำขณะนี้คือ การทำให้เกษตรอินทรีย์ขยายตัวอย่างเข้มแข็งในไทยผลิตให้เพียงพอ

กับความต้องการก่อนจากนั้นการส่งออกจะตามมาเพราะปีปัจจุบันตลาดต่างประเทศต้องการผลิตของไทย แต่เมื่อพูดถึงปริมาณการผลิตแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จึงมองว่าเกษตรอินทรีย์ของไทยไม่ควรเน้นการส่งออกในขณะนี้ จนกว่าทำให้

เกษตรกรไทยเข้มแข็งมีการขยายพื้นที่การปลูก โดยกระทรวงที่มีบทบาทในการส่งเสริมการส่งออกคือกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นโอกาสของการเติบโตของสินค้า แต่จะขายได้อย่างไรหากไม่มีสินค้าที่มีคุณภาพมากพอป้อนตลาด ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในการผลักดัน

คุณปริญญาบอกด้วยว่า ที่ผ่านมาชมรมจัดงานแสดงสินค้า “รวมพลคนอินทรีย์” ในรูปแบบใหม่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แทนการจัดที่กระทรวงพาณิชย์ ทำให้กลายเป็นงานที่ทุกคนรอคอยเพราะได้โชว์ความยิ่งใหญ่ของวงการเกษตรอินทรีย์ของไทย แม้ว่าหลายประเทศจะเริ่มตื่นตัวเรื่องเกษตรอินทรีย์แต่ไทยถือว่าเป็นผู้นำในด้านนี้



ขณะเดียวกันชมรมมีบทบาทในการผลักดันเรื่อง “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม” โดยร่วมกับ The International Federation of Organic (IFOAM) หรือไอโอฟิม ซึ่งเป็นสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาเอเชียผ่านทางกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้มีเกษตรกรใน

ระบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น

“ผมอยากชวนคนไทยให้ความตระหนักในเรื่องบริโภคอาหารอินทรีย์ เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการผลิตที่ขยายวงเพิ่มมากขึ้น เพราะเกษตรอินทรีย์ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของสรรพชีวิตเป็นมิตรต่อโลก”

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10560

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 116

Ad Value: 127,600

PRValue (x3): 382,800

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 20 ปี 'รังสิตฟาร์ม' บนเส้นทางออร์แกนิก



นับเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
อินทรีย์อีกคนที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อ
ให้เกษตรอินทรีย์บ้านเราเติบโตไปข้างหน้า
อย่างยั่งยืน

วรนุช มุลมานัส

สหรัฐตัด GSP ไทย

‘ทรัมป์’เอาคืนสินค้า 571 รายการโทษฐานแบนสารเคมีพิษ 3 ชนิด

ไทยโพสต์ • “ทรัมป์” ลงนามตัดสิทธิจีเอสพีไทยมูลค่ารวม 4 หมื่นล้านบาท อ้างไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล แต่มีเสียงวิจารณ์ที่ตอบโต้ไทยแบน 3 สารเคมีพิษทางการเกษตร “อนุทิน” ได้ทันควันไม่มีความชอบธรรมทางจริยธรรม แต่ฝ่ายค้านได้ชี้ข่มเหง “วัฒนา” ไล่ออก ลาออก เหน็บประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงานของทหารเกษียณ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ส่งถึงรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ประธานวุฒิสภา และนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการระงับสิทธิจีเอสพีแก่สินค้าส่งออกบาง

อ่านต่อหน้า 11

สหรัฐตัด GSP ไทย

ประเภทจากไทย

ทรัมป์อ้างเหตุผลจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม ข้อความในจดหมายของทรัมป์ไม่ได้แจกแจงรายการสินค้าว่ามีอะไรบ้าง แต่ระบุแต่เพียงว่าสินค้าดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 40,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ระบุว่า มาตรการที่จะใช้กับไทยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน จะครอบคลุมสินค้าของไทยที่ได้รับสิทธิพิเศษประมาณ 1 ใน 3 แต่ในส่วนของสินค้าอาหารทะเลทุกประเภทจะถูกระงับจีเอสพี เนื่องจากปัญหาสิทธิและสวัสดิการแรงงาน

มีรายงานว่า สินค้าไทยที่อยู่ในการที่จะถูกตัดสิทธิจีเอสพีตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 จะมีถึง 571 รายการ ครอบคลุมทั้งของกินและของใช้ ตั้งแต่อาหารทะเล ผัก และผลไม้ เมล็ดพันธุ์ น้ำเชื่อมและน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง น้ำผักและผลไม้ ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องครัว ประตูหน้าต่าง ไม้อัดและไม้แปรรูป เครื่องประดับ แผ่นเหล็ก และสแตนเลส เป็นต้น

โดยมีรายงานว่า การตัดสินใจของทรัมป์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิด ในภาคการเกษตร โดยเฉพาะสารไกลโฟเซต ซึ่งสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทบทวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม นายกীরติ รัชัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จะแถลงรายละเอียดกรณีสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีไทย ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.30 น.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า ได้โพสต์สุขภาพของประชาชน ต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ทางธุรกิจ เขาไม่มีความชอบธรรมทางจริยธรรมที่จะมากดดันรัฐบาลไทย ที่ได้ตัดสินใจให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน เหนือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และที่เราทำไป ก็ไม่ได้ขัดต่อกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศใดๆ ทั้งสิ้น

ยังมีเวลาพอรับมือ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องอยู่ที่ภาครัฐในการกำหนดท่าทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะจะ

มีผลวันที่ 25 เมษายน 2563 ยังพอมีเวลารับมือ แต่อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเอกชนกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะด้านการส่งออก แต่เชื่อว่าสินค้าไทยกลุ่มดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสหรัฐ เพราะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวัน และไทยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย แต่ผลกระทบที่กังวลมากกว่าคือตัวผู้ประกอบการส่งออกของไทย ที่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในโลก เท่ากับว่าไทยโดน 2 เด็ง ดังนั้นอยากให้นักธุรกิจอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เข้ามาดูแลเรื่องเงินบาทโดยด่วน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้ จึงเร็วเกินไปที่จะระบุว่ามาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างไรต่อเราบ้าง แต่เชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบ ดังนั้นจึงต้องขอเวลาในการศึกษารายละเอียดทั้งในส่วนอัตราภาษีจีเอสพี และขอประเมินมูลค่าการเสียสิทธิก่อน เกรงว่าหากลงรายละเอียดในขณะนี้ข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม มองว่าอย่างน้อยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว คือสินค้าในกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิจีเอสพีจะมีราคาแพงขึ้น ซึ่งในกลุ่มสินค้าประเภทอาหารทะเลถือว่าไทยเป็นเจ้าตลาดพอสมควร ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตและตั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้

“กรณีนี้หากเทียบเคียงกับกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน สหรัฐเองก็ยังขาดดุลทางการค้ากับจีน ซึ่งนั่นหมายความว่า จีนยังสามารถที่จะส่งสินค้าไปยังสหรัฐได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งลดลงจากเดิมอย่างมาก จึงคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกับผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นกับไทยมากนัก” นายธนวรรธน์ กล่าว

นายไพศาล พิษมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ความเห็นว่า ถ้าไทยเข้ากลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเอเชียก็ไม่ต้องกลัวได้รับผลกระทบใดๆ จากเรื่องแบบนี้อีกต่อไป มิฉะนั้นระบบเศรษฐกิจไทยและการค้าต่างประเทศไม่มีวันที่จะมีเสถียรภาพและความมั่นคงได้เลย เว้นแต่จะยอมเป็นเมืองขึ้นแบบบางประเทศ ขอล่าหาแบบนี้จะกล่าวหากันได้ทุกวัน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สาเหตุที่รัฐบาลสหรัฐตัดสิทธิ เนื่องจากรัฐบาลไทยล้มเหลวการยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานโลก พล.อ.ประยุทธ์เป็นรัฐบาลมา 5 ปี จะโยนความผิดไปใส่รัฐบาลไหนคงไม่ได้ ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์เคยมาตลอดว่า ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถออกกฎหมายได้มากที่สุด

ใส่รัฐบาลลาออก

“วันนี้คงถึงบางอ้อแล้วว่า ประสิทธิภาพของการออกกฎหมาย ขึ้นอยู่กับเนื้อหา รายละเอียด ความเป็นสากล ไม่ใช่ปริมาณ ใจใหญ่ที่ทำลายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์คือเรื่องเศรษฐกิจ ท่ามกลางข้อจำกัดทางการคลัง ความล่าช้าของงบประมาณ 63 อย่างน้อย 3 เดือน การหดตัวของส่งออก การชงเข้าของการท่องเที่ยวที่ต้องเผชิญ พล.อ.ประยุทธ์ต้องตอบว่าจะรับผิดชอบปมสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทยอย่างไร” โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว

ด้านนายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความขัดแย้งของสองมหาอำนาจ ไทยต้องระมัดระวังท่าทีและบทบาทที่จะส่งผลกระทบต่อเมือง พี่งระลึกว่าเราไม่ควรเข้าไปอยู่ตรงกลางในระหว่างที่เสียสองตัวกำลังสู้กัน การแสดงท่าทีเลือกข้างหรือเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ได้ส่งผลเสียหายต่อประเทศแล้ว จากนั้นไปคนไทยจะเผชิญความยากลำบากมากขึ้นจากความไร้สติปัญญาของรัฐบาล

เขابอกว่า ทางรอดเดียวที่เหลืออยู่คือรัฐบาลต้องกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในอันเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวเดียวที่เหลือที่ยังสามารถกระตุ้นได้ หัวใจสำคัญคือต้องทำให้คนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคน

ยากจนเกิดกำลังซื้อ ซึ่งทำได้สองแบบคือ แจกเงินแบบที่กำลังทำอยู่ หรือลงทุนเพื่อให้คนเห็นอนาคต หรือการแจกโอกาสให้ประชาชนเอาไปต่อยอดให้เกิดการผลิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“ถ้าไม่มีปัญหาจะทำอะไรมากกว่าการแจกเงินก็ลาออกไป ประเทศไม่ใช่ที่ฝึกงานของทหารเกษียณ” นายวัฒนา กล่าว ขณะที่มาจากรุนด์ ฉายแสง อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกกำลังจะชะลอตัวลงอีก การค้าระหว่างประเทศลดลง ขณะที่สงครามการค้ายังเดินทางต่อไป และส่งผลกระทบต่อทั่วโลก เบริกซียังไม่มีข้อยุติง่ายๆ การส่งออกซึ่งเคยเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดเติบโตเป็นลบ เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำสุดในอาเซียน ล่าสุดสหรัฐประกาศตัดสิทธิ GSP ไทยมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกเป็นแสนๆ ล้าน เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป ประเทศไทยจะทำอย่างไรกันต่อไป ถึงเวลาต้องคุยกันอย่างจริงจังแล้ว

ไม่เชื่อเพราะแบนสารเคมี

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) มองว่า ไม่น่าเกี่ยวกับแบนสารเคมี ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทบทวนหรือชี้แจงใดๆ คนละส่วนกัน และขออย่าว่าอันนี้ก็ได้ก็เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางการค้าใดๆ เลย เพราะมีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลสุขภาพ

เขากล่าวถึงกรณีมีคนแสดงความเห็นผ่านเพจ Biothai ช่มชู่เรื่องเปิดเผยเบื้องหลังสหรัฐ ขอให้ไทยยกเลิกมติแบน 3 สารพิษมาจากผู้บริหารของสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชว่า อาจจะตายสักวัน ว่าจากการที่ได้ปรึกษากับนายความก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย โดยจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาล วันที่ 28 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น. และจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ส่วนการชี้แจงต่อสหรัฐมองว่าไม่จำเป็นที่ระดับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะต้องชี้แจง เนื่องจากตามวิธีการทูตแล้ว สามารถแจ้งให้ระดับเจ้าหน้าที่ เช่น อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นผู้ชี้แจงต่อทางฝ่ายสหรัฐได้เลย

นายวิฑูรย์บอกว่า การชี้แจงเบื้องต้น

อาจประกอบด้วย 1.เราดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย และ 2.ดำเนินการตามหลักพื้นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่อิงตามพื้นฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ เป็นต้น

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันอาทิตย์เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ ในการประกันรายได้เกษตรกร มั่นสำปะหลัง ซึ่งจะมีการกำหนดราคาที่จะตกลงประกันรายได้รวมกัน ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรจะได้ในราคากิโลกรัมละเท่าไร ต้องรอผลสรุปในวันพรุ่งนี้

เขายังกล่าวถึงกรณีกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาทำหนดสิทธิถึงรัฐบาลไทย เพื่อให้ขอให้ทบทวนการแบนสารเคมีอันตราย 3 ชนิดในภาคการเกษตร โดยเฉพาะสารไกลโฟเซต ว่าภายหลังกระทรวงเกษตรสหรัฐส่งเรื่องนี้มายังกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ส่งต่อเรื่องให้กรมการค้าต่างประเทศได้นำไปพิจารณาแล้ว จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร ซึ่งต้องรอการพิจารณาของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งเหตุผลที่ส่งเรื่องนี้ให้กรมการค้าระหว่างประเทศ เพราะอยู่ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ชู ‘มัญญา’ หญิงแกร่ง

ทั้งนี้ ในหนังสือกระทรวงเกษตรสหรัฐ แสดงความห่วงใยเรื่องต้นทุนการนำเข้าตัวใหม่จะแพงขึ้น เฉลี่ยถึง 1 แสนล้านบาท พร้อมกับหวังว่าสินค้าเกษตรบางอย่างของสหรัฐจะมีปัญหาการนำเข้าในประเทศไทยหรือไม่ ส่วนตัวสะท้อนให้เห็นว่าทางสหรัฐห่วงใยการส่งออกสินค้า ที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยส่วนตัวขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร ต้องรอให้หน่วยงานที่ขอไปพิจารณาตามขั้นตอนก่อน

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเรื่องนี่ยังจะไม่นำเข้าสู่ที่ประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้า เพราะในส่วนของอาเซียนจะเป็นเรื่องการคาดการณ์เท่านั้น ส่วนตัวยังคงไม่สามารถตอบได้ว่าประเทศอื่นในอาเซียนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยหรือไม่

ด้าน พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

ส.ส.บัญญัติรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ก็ได้ผนึกกำลังร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ในการผลักดันแบน 3 สารพิษได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่ง น.ส.มนัญญาถือเป็นรัฐมนตรีผู้หญิงเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทย ที่ทำงานเดินหน้าต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง

“แม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่เรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งพรรคภูมิใจไทย ผู้ไม่ถอยในเรื่องที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชน”

พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์กล่าวว่า อยากให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของพรรคภูมิใจไทย เราสัญญาว่าบุคลากรของพรรคภูมิใจไทยทุกคน จะเดินหน้าทำงานหนักอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไป นายอนุทินฝากขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงาน รวมถึงรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จอย่างดี

“ผลงานที่ออกมา ไม่ใช่เป็นของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น แต่ถือเป็นผลงานของรัฐบาลด้วย เพราะทุกนโยบายที่จะสำเร็จได้ ล้ำฟ้าเพียงพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่อาจทำให้สำเร็จได้ ต้องได้แรงสนับสนุนจากรัฐบาลด้วย ดังนั้นผลงานที่ออกมาต้องให้เครดิตกับทุกคนในรัฐบาล” โฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าว.

ลุ้นสงครามการค้ายุติ เจรจา'สหรัฐ-จีน'ใกล้สรุป



กรุงเทพธุรกิจ ● ตลาดหุ้น ตลาดทุน และตลาดน้ำมันขาขึ้นรับข่าวดีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนใกล้ได้ข้อสรุป หลังจากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนว่า ใกล้สรุปเนื้อหาข้อตกลงการค้าระยะที่หนึ่งแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงเจรจากันทางโทรศัพท์เมื่อวันศุกร์ (25 ต.ค.) ตามเวลาสหรัฐ

สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ แถลงว่า ทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าในประเด็นเฉพาะ และใกล้จะสรุปบางส่วนในข้อตกลงได้แล้ว โดยการเจรจาในระดับผู้ช่วยจะยังดำเนินต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งใหม่ในเร็วๆ นี้

เว็บไซต์ กระทรวงพาณิชย์ จีน ลงแถลงการณ์ในช่วงเช้าของวานนี้ (26 ต.ค.) ว่า การเจรจาทางเทคนิค ในบางส่วนของข้อตกลงการค้าเรียบร้อยแล้ว ทั้ง

สองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า สหรัฐจะนำเข้าไปปรุงสุก และผลิตภัณฑ์ปลาตุ๋น จากจีน

ขณะที่จีนจะยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีก จากสหรัฐ

สหรัฐและจีนกำลังสรุปเนื้อหาข้อตกลงการค้าเฟสหนึ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ด้วยความหวังว่าจะสามารถลงนามกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน

ได้ระหว่างไปประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่ซีลีในเดือนหน้า

แหล่งข่าวเผยว่า จีนต้องการให้สหรัฐ ยกเลิกแผนการเก็บภาษีสินค้าจีนมูลค่า 156,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.7 ล้านล้านบาท) ในวันที่

15 ต.ค. และยกเลิกภาษี 15% ที่เก็บกับสินค้าจีนมูลค่า 125,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.77 ล้านล้านบาท) ไปตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. แลกกับการที่จีนจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ เช่น ถั่วเหลือง

ขณะที่สหรัฐ ต้องการให้จีนรับปากว่า



จะซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ในเวลาและราคาที่กำหนดชัดเจน แต่จีนต้องการซื้อตามสภาวะตลาดมากกว่า

“ดีเรค ซีเอสเออร์ส” ผู้เชี่ยวชาญด้านเงิน จากสถาบันวิจัยอเมริกัน ให้ความเห็นว่าการเจรจาการค้าสหรัฐและจีนเปลี่ยนแปลงไปมารวดเร็วมาก แต่การบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสหนึ่งไม่น่าจะเป็นแรงจูงใจให้จีนอยากเจรจาต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใกล้จะมีการเลือกตั้งสหรัฐในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจการค้าระหว่างสหรัฐและจีน มีขึ้นในวันเดียวกับที่กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาลขาดดุลงบประมาณ 9.84

แสนล้านดอลลาร์ในงบประมาณ 2562 โดยเพิ่มขึ้น 26% จากปี 2561 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี

ตัวเลขขาดดุลดังกล่าวเทียบเท่ากับ 4.6% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรัฐ และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ตัวเลขขาดดุลดังกล่าวยังคงต่ำกว่าระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ที่มีการคาดการณ์กันไว้ หลังจากที่ทำเนียบขาวออกมาตรการปรับลดภาษีเงิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อ 2 ปีก่อนหน้านั้น

กระทรวงการคลังเปิดเผยด้วยว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลอยู่ที่ระดับ 2.30 แสนล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12% ส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น 2% สู่ระดับ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีศุลกากรอยู่ที่ 7.1 หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าที่สหรัฐทำกับจีน ฟันพิษใส่เศรษฐกิจสหรัฐโดยตรง โดยผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ไอเอสเอ็ม) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐเดือนกันยายนอยู่ที่ 47.8% ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีถือเป็นการหดตัวเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน

ขณะที่ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออกเดือนกันยายนอยู่ที่ 41% ต่ำสุดในรอบ 10 ปีเช่นกัน โดยต่ำกว่าเดือน

สิงหาคมซึ่งอยู่ที่ 43.3% ซึ่งดัชนีอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตของสหรัฐ

ภาคการผลิตของสหรัฐเริ่มเข้าสู่ภาวะหดตัวตั้งแต่เดือนส.ค. ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี หลังจากที่มีการขยายตัวติดต่อกัน 35 เดือน

ภาคธุรกิจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลให้คำสั่งซื้อเพื่อการส่งออกหดตัวลงตั้งแต่เดือนก.ค. โดยการบริโภคคำสั่งซื้อใหม่สต็อกสินค้าคงคลังเพื่อการส่งออกและนำเข้า หดตัวลงด้วยเช่นกัน ขณะที่ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นลดลง

ผลพวงจากความคืบหน้าในการเจรจการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดวันศุกร์ (25 ต.ค.) ปรับตัวขึ้นมากสุดในรอบ 22 เดือน โดยดัชนี Stoxx Europe 600 บวก 0.16% ปิดที่ 398.01 จุด

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,722.15 จุด เพิ่มขึ้น 37.82 จุด หรือ +0.67% และ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,894.51 จุด เพิ่มขึ้น 22.41 จุด หรือ +0.17% ขณะที่ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,324.47 จุด ลดลง 3.78 จุด หรือ -0.05%

ส่วนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดปรับตัวขึ้น 152.53 จุด หรือ 0.57% ปิดที่ 26,958.06 จุด ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 12.26 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 3,022.55 จุด และดัชนีแนสแด็กปรับตัวขึ้น 57.32 จุด หรือ 0.7% ปิดที่ 8,243.12 จุด

ไทยเร่งมาตรฐานจัดการป่า ผวาทูบส่งออกยาง2.3แสนล.

ร่างมาตรฐานจัดการป่าไม้ฉบับไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ เพื่อปรับแก้ไข ก่อนขบอร์ด FSC ที่สวิตเซอร์แลนด์ รับรองในปี 63 ส่วนยางล้นของผอนปรน ห้วนทูบส่งออก 2.3 แสนล้าน

ในปี 2563 มาตรฐาน FSC และ PEFC ซึ่งเป็นมาตรฐานสหภาพยุโรป (อียู) ในการจัดการป่าไม้ อย่างเป็นทางการและยั่งยืนที่ 85 ประเทศทั่วโลกยอมรับ จะถูกนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดในอียู ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยประเทศดังกล่าวประกาศจะไม่รับซื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น น้ำยาง ยางแผ่น ไม้ยาง เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากสวนยางพาราที่ไม่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว

ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลกนำสู่การจัดระเบียบสวนยางพารา ที่จะต้องให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบัน FSC มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชัน 4 เป็นเวอร์ชัน 5 มีผลกระทบต่อกรรับรองการจัดการป่าไม้ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

“ผมและคณะได้เจรจากับทาง FSC ขอให้ประเทศไทยใช้เวอร์ชัน 4 ไปก่อน ในช่วงระหว่างประเทศไทยจะสร้างมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ในช่วงปี 2561-2563 หากประเทศไทยไม่สามารถสร้างมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ ก็จะต้องไปใช้มาตรฐานกลางในระดับสากล”

ปัจจุบันร่างมาตรฐานฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมทำประชาพิจารณ์ ชาวสวนยางทั่วประเทศเพื่อปรับแก้ไขในปลายเดือน พฤศจิกายน ร่างนี้จะง่ายต่อการปฏิบัติของชาวสวนยาง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นตอนนี้แล้ว ในปีหน้าจะนำเสนอขบอร์ด FSC ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อ

รับรองมาตรฐานจัดการสวนป่า และในปี 2563 จะมีบริษัทต่างๆ ประกาศมาเรื่อยๆ เช่น บริษัท อีเกีย จำกัด และบริษัท มิซลิน จำกัด ประกาศเจตนารมณ์ เดินชัดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะหยุดใช้ผลผลิตยางพาราจากการบุกรุกทำลายป่า”



อีเกียและมิซลิน ประกาศเจตนารมณ์ ชัดเจนภายใน 2 เดือนนี้ จะหยุดใช้ผลผลิตยางพาราจากการบุกรุกทำลายป่า

พิจารณาให้การรับรอง ผศ.ดร.ขวัญชัย กล่าวอีกว่าในแต่ละปีไทยส่งออกยางพารากว่า 1.5 แสนล้านบาทสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งส่งไปจีน รองลงมาคือมาเลเซีย และญี่ปุ่น เช่นเดียวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ มีการส่งออกกว่า 8 หมื่นล้านบาทต่อปี (ปี 2561 ส่งออก 8.4 หมื่นล้านบาท) สัดส่วนกว่า 50% ส่งออกไปจีน รองลงมาคือเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม้ยางไม่สามารถส่งไปประเทศที่ญี่ปุ่นได้ เพราะติดเงื่อนไขไม่ผ่าน

รับรองมาตรฐานจัดการสวนป่า และในปี 2563 จะมีบริษัทต่างๆ ประกาศมาเรื่อยๆ เช่น บริษัท อีเกีย จำกัด และบริษัท มิซลิน จำกัด ประกาศเจตนารมณ์ เดินชัดว่าภายใน 2 เดือนนี้จะหยุดใช้ผลผลิตยางพาราจากการบุกรุกทำลายป่า”

นายอุทัย สอนหลัก ททรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรชาวสวนยาง ในคณะทำงานจัดทำคู่มือการรับรองมาตรฐานสำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นมาตรการที่พยายามกดราคาให้ถูกลงของประเทศผู้ซื้อ หากมีการบังคับใช้จริงได้แจ้งกับทางคณะไปแล้วให้ขอผอนปรนมาตรฐานไปก่อน ส่วนนำเสนอมาตรฐานของไทย คาดไม่น่ามีปัญหา เพราะก่อนหน้านี้ “มาเลเซีย” ก็ได้เสนอมาตรฐานจัดการป่าอย่างรับผิดชอบฉบับวิถีชุมชนเข้าไป ปรากฏทาง FSC รับรอง ถ้าแก้ปัญหานี้ได้จะไม่ซ้ำรอยกับการแก้ไข ปัญหาประมงไอยูยู ■